

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 17 สิงหาคม 2547

วันนี้ (วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2547) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การ ศ.พ (.. ฉบับที่) ลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ .ศ.2530 (ฉบับที่ (..

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติเพื่อใช้ขนส่งพลังงานไฟฟ้าเข้ามาในหรือส่งออกไปในนอกราชอาณาจักร

เรื่อง การใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เพิ่มเติม

เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่องนโยบายของรัฐและการคลี่คลายความขัดแย้งเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง การปรับปรุงวงเงินการบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ ภายใต้แผนการบริหารจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2547

เรื่อง การแก้ไขปัญหาฟลออไรด์ในน้ำประปาจังหวัดลำพูน

เรื่อง อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการทางเข้า ออก ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ -2 สายทางเข้า)ออก จากทางแยกต่างระดับร่มเกล้า -ACCESS A& E)

เรื่อง อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางลอดที่แยกเกษตรศาสตร์

เรื่อง ต่ออายุสัญญาเช่าเบิกเงินเกินบัญชี (องค์การเบตเตอร์รี่)

เรื่อง ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

เรื่อง การจัดตั้งด่านตรวจพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ฯ รวม 145 ฉบับ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งขนาดเล็กและขนาดกลางและจัดระเบียบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่(

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้

เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

เรื่อง โครงการพัฒนาผ้าหม้อห้อมไทย ก้าวไกลสู่สากล

เรื่อง ข้อมูลนักบริหารระดับสูง

เรื่อง แผนการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน)2548 - 2551)

เรื่อง กรอบงบประมาณประจำปี 2548 ของรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.... .ศ. รวมศ.และร่างระเบียบว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ2 ฉบับ

เรื่อง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างไทยมาเลเซีย-

เรื่อง การจัดทำบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับสหภาพยุโรป)Draft Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Community and the Kingdom of Thailand)

เรื่อง การดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ)
ส่งออกPremium) สินค้าไก่ปรุงสุก เพื่อชดเชยภาระของรัฐบาลในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคไข้หวัดนกระบาด(

เรื่อง รายงานการตั้งต๋นายกฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ครั้งที่ 5

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ในส่วนของ
กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่6)

เรื่อง รายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ
พ .ศ.2547

เรื่อง แผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม
ไทยกับจีนฯ

เรื่อง ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

เรื่อง ข้อตกลงของความเข้าใจในเรื่องการจัดการรถดับเพลิง และอุปกรณ์บรรเทาสา
ธารณภัย

เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2548 โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยใช้งบกลาง

เรื่อง คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2547 ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแบบบูรณาการ

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบริเวณตำบลหน้าพระลาน

เรื่อง ผลการเดินทางตรวจราชการต่างจังหวัดของนายกรัฐมนตรี

เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เรื่อง แต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 10 กระทรวงการคลัง

ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 10 กระทรวงสาธารณสุข

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (.ส.ป.ป)

ข้าราชการพลเรือน ระดับ 10 กระทรวงพลังงาน

ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

**กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
โทร. 02-2809000 ต่อ 332**

**1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระ
ราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..)**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศกระทรวงการคลัง รวม 2 ฉบับ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ ดังนี้

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้า)ศ.พ (.. ฉบับที่)
ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (สินค้าเพื่อใช้ในการศึกษาและวิจัย
สำหรับการนำเข้าสินค้าของสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชนที่จัด
การศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ หน่วยงานที่กฎหมาย
กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่และวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและการวิจัยอันเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา และสมาคมและมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยทาง
การศึกษา ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด โดยให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร
ตามมาตรา 12 แห่ง พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ .ศ.2530 (ฉบับที่ (..
รวม (ยกเว้นอากรของที่นำเข้ามาเพื่อการศึกษาและวิจัย)2 ฉบับ ที่ได้ยกวางขึ้น
แทนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ .ศ.
2530 (ฉบับที่ ซึ่งม (มาตรการภาษีอากรเพื่อสนับสนุนการศึกษา)ศ.พ (..
ี
สาระสำคัญ ดังนี้

ให้ยกเว้นอากรสำหรับของที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองว่านำเข้ามาเพื่อการศึกษาและการวิจัยของสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ หน่วยงานที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่และวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและการวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และสมาคมและมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศกระทรวงการคลังทั้ง 2 ฉบับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ยกร่างขึ้นแทนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (มาตรการภาษีอากรเพื่อสนับสนุนการศึกษา) ที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ เพื่อให้การออกกฎหมายยกเว้นภาษีอากรสำหรับของที่นำเข้ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาและการวิจัยเป็นไปอย่างรวดเร็วประหยัดงบประมาณ และแก้ไขเพิ่มเติมได้สะดวก

2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของบริษัทตลาดรอง สินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอซึ่งคณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้มีมติอนุมัติหลักการ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว

กระทรวงการคลังรายงานว่าได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ดำเนินการต่อไปได้จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงมาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำรงเงินกองทุนของบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติเพื่อใช้ขนส่งพลังงานไฟฟ้าเข้ามาใน หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติเพื่อใช้ขนส่งพลังงานไฟฟ้าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังเสนอว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ทำสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโดยการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านระบบเชื่อมโยงสายไฟฟ้า มิได้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือนำเข้าทางอนุวัติ และนับวันจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยที่พลังงานไฟฟ้าเป็นของตามกฎหมายศุลกากรซึ่งต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากร ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับพลังงานไฟฟ้าที่นำเข้า-ส่งออกเป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ สมควรกำหนดเส้นทางตามแนวระบบเชื่อมโยงด้วยสายไฟฟ้าที่นำเข้า-ส่งออกกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเส้นทางอนุวัติสำหรับการนำเข้า-ส่งออกพลังงานไฟฟ้า

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว เป็นการกำหนดเส้นทางตามแนวระบบเชื่อมโยงด้วยสายไฟฟ้าที่นำเข้า-ส่งออกกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเส้นทางอนุวัติสำหรับการนำเข้า-ส่งออกพลังงานไฟฟ้า

4. เรื่อง การใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เพิ่มเติม

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนทั้งสิ้น 115,632,700 บาท ให้แก่กระทรวงมหาดไทย ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ดังนี้

 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 45,999,200 บาท จากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเบิกจ่ายในงบดำเนินงานลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

 ค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 69,633,500 บาท จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น รายการค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ฯลฯ

สำนักงบประมาณเสนอว่า

1. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้สำรวจการใช้จ่ายค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในไตรมาสแรก (ตุลาคม 2546 - ธันวาคม 2546) รวมทั้งข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณประจำปี 2547 ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 กำหนดให้คงมีตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในเขตเทศบาลตำบล จึงต้องจัดให้มีการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในเขตเทศบาลตำบลจำนวน 13,340 อัตรา ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2547

ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และค่าจัดการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพิ่มมากขึ้นจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2547 จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 131,255,000 บาท (ค่าจัดการเลือกตั้ง ฯ 46,621,000 บาท ค่าเล่าเรียน ฯ 84,634,000 บาท)

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งประกอบด้วยค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่าขนส่งบัตรและอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารทำการนอกเวลา และค่าบริหารงานเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งทั่วประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ.2547 เป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 101,298,596 บาท ได้ตั้งงบประมาณปี 2547 รองรับไว้ จำนวน 55,299,396 บาท จึงเห็นควรจัดสรรให้เพิ่มเติมอีกจำนวน 45,999,200 บาท จากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านโดยเบิกจ่ายในงบดำเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใ้สอยและวัสดุ

ค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ตั้งงบประมาณไว้เพียง 17,100,000 บาท ทั้งนี้ โดยมีข้อสมมติว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนใหญ่จะส่งบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ แต่ข้อเท็จจริงจากข้อมูลการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรในช่วงเดือนตุลาคม 2546 - มีนาคม 2547 มีจำนวน 37,534,669 บาท จึงคาดว่าค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 จะมีจำนวนทั้งสิ้น 86,733,500 บาท จึงจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มเติมอีก 69,633,500 บาท จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น รายการค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน

5. เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง นโยบายของรัฐและการคลี่คลายความขัดแย้งเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

คณะรัฐมนตรีรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง นโยบายของรัฐและการคลี่คลายความขัดแย้งเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) เสนอ

สำนักงาน กนร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กนร. รายงานว่า ได้รวบรวมความเห็น ผลการพิจารณา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว ปรากฏว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็น

ด้วยกับข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา ฯ แต่มีบางหน่วยงานมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา ฯ	ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>1. ป้องกันความขัดแย้งมิให้กลายเป็นความรุนแรงด้วยความ ของโครงการโดยเน้น "โปร่งใส" กระบวนการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ อย่างแท้จริง</p>	<p>1. ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐที่มีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาล ผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจและประชาชน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะมีสาเหตุสำคัญ คือ ความไม่เข้าใจในทิศทางวัตถุประสงค์ที่แท้จริงและเป้าหมายของการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากความไม่โปร่งใสของการดำเนินโครงการ และการขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ความเข้าใจในโครงการคลาดเคลื่อนและนำมาซึ่งความขัดแย้งได้ ดังนั้น การที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการตั้งแต่ต้นจะทำให้เกิดความเข้าใจในโครงการอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่ดีที่สุดอีกด้วย ซึ่งหากละเอียดต่อการเจรจาร่วมกันย่อมจะทำให้ความไม่เข้าใจยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินขีดความสามารถที่จะแก้ไขได้</p>
<p>2. จัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยการเคารพสิทธิของประชาชนและให้มีการสื่อสารสองทางระหว่างฝ่ายต่าง ๆ บนพื้นฐานของความเสมอภาคปราศจากอคติและความเกลียดชัง เพื่อให้การจัดการความขัดแย้งมีความคืบหน้าอย่างสร้างสรรค์</p>	<p>2. การบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จะเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศนในการทำงานขององค์กรภาครัฐให้เป็นระบบธรรมาภิบาลอันเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ต่อสังคมไทย และประชาคมโลก ทั้งนี้ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงสภาพ จะทำให้ได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ส่งผลดีต่อประเทศโดยรวม หากทุกฝ่ายได้มีการร่วมมือกัน ด้วยความจริงใจยอมหาข้อยุติให้กับทุกฝ่ายได้ไม่ยากอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเสมอภาคซึ่งกันและกัน</p>
<p>3. จัดการความขัดแย้งที่กำลังจะกลายเป็นความ</p>	<p>3. ลดความตึงเครียดในองค์กร ส่งเสริมความสัมพันธ์</p>

รุนแรง โดยอาศัยบุคลากรที่มีทัศนคติต่อคู่แข่งอย่างฉันทมิตร มีความเข้าใจเรื่องสันติวิธีอย่างชัดเจน และมีทักษะในการเผชิญกับความขัดแย้ง

และสร้างความไว้วางใจและก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างบุคลากรในระดับบริหาร พนักงานในองค์กร และประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

การดำเนินการเกี่ยวกับการขจัดความขัดแย้งเกี่ยวกับการแปรรูปจะสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ จะต้องมีการศึกษาและประเมินความต้องการของทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ รัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และสหภาพแรงงาน โดยต้องตกลงทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการหรือกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ อย่่างไรก็ตาม กรณีที่ต้องมีการประนีประนอมเพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้การแก้ไขปัญหาไม่เป็นไปตามแนวทางที่ควรจะเป็น หรือไม่ก่อให้เกิดแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ หากผู้เจรจาเป็นบุคคลที่ไม่มีอำนาจตัดสินใจอาจทำให้ความขัดแย้งลุกลามต่อไปได้

ความขัดแย้งจะพัฒนามาจากการที่แต่ละฝ่ายไม่ได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน จึงนำไปสู่ความรู้สึกที่ไม่โปร่งใส ดังนั้น การให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เท่าเทียมกัน โดยชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายหลาย ๆ วิธี และดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาต่อเนื่องจนทุกฝ่ายเข้าใจในสถานการณ์ จะทำให้กระบวนการดังกล่าวนำไปสู่การยอมรับอย่างแท้จริง

ความขัดแย้งในนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความเร่งรีบของการดำเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงความคืบหน้าในนโยบายการแปรรูปรวมทั้งแนวทางที่ชัดเจนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทราบด้วย

ควรมีการกำหนดแนวทางและกระบวนการต่าง ๆ ของการแปรรูปที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่บังเกิดผล ถ้าระบบการบริหารองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการ อีกทั้งในหลายหน่วยงานยังขาดบุคลากรที่มีทักษะในการเผชิญกับความขัดแย้ง จึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านนี้

การนำแนวนโยบายการคลี่คลายความขัดแย้งด้วยสันติวิธีมาใช้ในกรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ นั้น อาจจะต้องปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสมในรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง เพราะรัฐวิสาหกิจบางแห่งมีผลประโยชน์ของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การคลี่คลายความขัดแย้งจึงจำเป็นที่จะต้องนำสิทธิแห่งผลประโยชน์มาร่วมพิจารณาด้วย

ในบางรัฐวิสาหกิจมีทรัพยากรน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการของพนักงานที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด และความขัดแย้งในบางกรณีนั้น เป็นเรื่องของทัศนคติและจิตใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ยากไม่สามารถบังคับกันได้ และต้องใช้เวลาอย่างมากในการเปลี่ยนแปลง

6. เรื่อง การปรับปรุงวงเงินการบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ ภายใต้แผนการบริหารจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2547

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับปรุงวงเงินการบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ ภายใต้แผนการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2547 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการประปานครหลวง (กปน.) โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน ตลอดจนการรับประกันตามความเหมาะสมและจำเป็น และรายงานผลการกู้เงินให้คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

กระทรวงการคลังรายงานว่ามีรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง คือ กฟภ. และ กปน. ขอเพิ่มวงเงินในแผนการบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2547 ในวงเงินรวม 34,752.90 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การลดภาระหนี้ต่างประเทศเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และวงเงินที่รัฐวิสาหกิจขอ Refinance และทำ Swap ดังกล่าวอยู่ในข่ายที่จะสามารถดำเนินการได้ ดังนั้น จึงได้ปรับปรุงวงเงินในส่วนของแผนการบริหารหนี้ต่างประเทศให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของรัฐวิสาหกิจ ภายใต้แผนการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2547 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการ	วงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี 2 ธันวาคม 2546	ขอเพิ่มเติม	รวม
Prepayment	4,720.57		4,720.57
Refinance	104,206.32	31,615.12	135,821.44
Swap	4,282.71	3,137.78	7,420.49
รวม	113,209.60	34,752.90	147,962.50

7. เรื่อง การแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์ในน้ำประปาจังหวัดลำพูน

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์ในน้ำประปาจังหวัดลำพูนตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วมีมติตามความเห็นของสำนักงบประมาณในการอนุมัติหลักการ แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าว ในวงเงิน 38,420,700 บาท (สามสิบบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อการดำเนินการ ดังนี้

จัดทำระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำดื่มโดยวิธี Reverse Osmosis (RO.) จำนวน 30 แห่ง จำนวน 13,284,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการเจาะสำรวจข้อมูลทางอุทกธรณีวิทยาและบ่อนบาดาลทดแทน จำนวน 15 บ่อ จำนวน 5,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,284,000 บาท ดำเนินการโดยกรม) (ล้อม-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลตำบลบ้านกลาง จำนวน 20,136,700 บาท (ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย) สำหรับงบประมาณในการดำเนินการ เห็นควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ที่ได้รับมาดำเนินการในโอกาสแรกก่อนหากพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายดังกล่าวแล้วยังไม่เพียงพอ ก็เห็นสมควรให้เสนอขอรับงบประมาณในส่วนที่ยังขาดอยู่จากงบประมาณประจำปี พ.ศ.2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป

ส่วนมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาว การดำเนินการที่เป็นจุดคุ้มทุนให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการเอง สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ๕ รายงานว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการสำรวจภาคสนามถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์ในน้ำประปาจังหวัดลำพูนโดยได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วมีข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ดังนี้

จัดทำระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำดื่ม โดยวิธี Reverse Osmosis (RO.) ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถกำจัดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพจำนวน 30 แห่ง จำนวน)117 หมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ต่อ 1 แห่งซึ่ง (ได้รับการพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน

เจาะสำรวจข้อมูลทางอุทกธรณีวิทยาและจัดหาบ่อน้ำบาดาลที่ไม่มีปัญหาฟลูออไรด์เกินมาตรฐาน ๗ จำนวน 15 บ่อ ภายในวงเงิน 5 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน ซึ่งสามารถกำหนดพื้นที่และความลึกเพื่อการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล สำหรับอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานน้ำดื่ม

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เทศบาลตำบลบ้านกลาง วงเงินค่าก่อสร้าง 25 ล้านบาท

มาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาอำเภุน โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ.2549 ในวงเงินงบประมาณ 130 ล้านบาท โดยก่อสร้างระบบผลิตผิวดินขนาด 500 ลบ.ซ.แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำปิง และยกเล็ก .ชม/.ม. ระบบประปาจากบ่อน้ำบาดาลเดิมซึ่งมีปัญหาคุณภาพน้ำประปา เนื่องจากน้ำบาดาลมีปริมาณสารละลายเหล็กและแมงกานีสสูง

8. เรื่อง อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการทางเข้า - ออก ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 สายทางเข้า - ออก จากทางแยกต่างระดับร่มเกล้า (ACCESS A& E)

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการทางเข้า-ออก ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 สายทางเข้า - ออก จากทางแยกต่างระดับร่มเกล้า (ACCESS A& E) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ แล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณที่ให้กรมทางหลวงจ้างเหมาก่อสร้างสายทางเข้า - ออก จากทางแยกต่างระดับร่มเกล้า (ACCESS A&E) ตอน 1 ในวงเงิน 1,054,544,450 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จำนวน 280,000,000 บาท และให้เสนอตั้งงบประมาณปีต่อไปอีก จำนวน 774,544,450 บาท และเนื่องจากรายการดังกล่าวอยู่ในวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการไว้ แต่ระยะเวลาการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549 จึงขอให้กรมทางหลวงพิจารณาทบทวนการดำเนินการก่อสร้างให้เร็วขึ้นตามแนวมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2545 ก่อน หากจำเป็นต้องขยายระยะเวลาก็ให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาว่าจ้างต่อด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม เสนอตามที่ได้รับรายงานจากกรมทางหลวงว่า กรมทางหลวงได้แบ่งการก่อสร้างทางสายดังกล่าวออกเป็น 2 ตอน คือ ตอน 1 และตอน 2 เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งสำนักงานงบประมาณเห็นชอบให้แบ่งการก่อสร้างแล้ว เมื่อรวมวงเงินค่างานทั้ง 2 ตอน แล้วจะไม่เกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในการประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการทางเข้า - ออก ท่า

อากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 สายทางเข้า - ออก จากทางแยกต่างระดับร่มเกล้า (ACCESS A&E) ตอน 1 ปรากฏว่า บริษัท ทิพากร จำกัด เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินค่างานรวมทั้งสิ้น 1,082,866,764.17 บาท (แยกเป็นงานในส่วนของกรมทางหลวง เป็นเงิน 1,054,544,450 บาท และงานในส่วนของการไฟฟ้านครหลวง เป็นเงิน 28,322,314.17 บาท) ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน $(1,083,744,113.00 - 1,082,866,764.17) = 877,348.83$ บาท หรือร้อยละ 0.08 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและสำนักก่อสร้างสะพานเห็นควรรับราคาดังกล่าว ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง และไม่มีรายการใดสูงกว่าราคากลาง โดยกรมทางหลวงเห็นชอบด้วย

9. เรื่อง อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางลอดที่แยกเกษตรศาสตร์

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางลอดที่แยกเกษตรศาสตร์ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของสำนักงบประมาณที่เห็นชอบให้กรมทางหลวงจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางลอดที่แยกเกษตรศาสตร์ ในวงเงิน 299,600,000 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จำนวน 80,000,000 บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน 219,600,000 บาท ให้เสนอดังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549 ต่อไป และเนื่องจากรายการดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ แต่ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้กรมทางหลวงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาว่าจ้าง

กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงรายงานว่าการประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางลอดที่แยกเกษตรศาสตร์มีผู้เสนอราคา รวม 2 ราย เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศประกวดราคาทุกราย และแต่ละรายไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาในงานเดียวกัน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ต่อรองราคาจนถึงที่สุดแล้ว มีผู้เสนอราคาต่ำสุดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 354,853,730 บาท (เป็นงานในส่วนของกรมทางหลวง เป็นเงิน 299,600,000 บาท และเป็นงานในส่วนของการไฟฟ้านครหลวง บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และการประปา นครหลวง เป็นเงิน 55,253,730 บาท) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน $(361,667,174.15 - 354,853,730) = 6,813,444.15$ บาท หรือร้อยละ 1.88 ซึ่งกรมทางหลวงเห็นชอบด้วย

10. เรื่อง ต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี (องค์การเบตเตอร์)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้องค์การแบดเดอรีกู้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายในวงเงิน 30 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

กระทรวงกลาโหมได้รายงานว่า องค์กรแบดเดอรียังมีความจำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้เกิดประสิทธิภาพและเสริมสภาพคล่องในการจัดซื้อวัตถุดิบ และใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งในปีงบประมาณ 2548 ได้เพิ่มเป็น 302.50 ล้านบาท จากการศึกษาที่จะได้รับการสั่งซื้อแบดเดอรีสำหรับโครงการ Solar Home System อีกประมาณ 100 ล้านบาท ทำให้จำเป็นต้องกู้เบิกเงินเกินบัญชีเพื่อนำมาใช้หมุนเวียนในการบริหารงาน ประกอบกับกระทรวงการคลัง เห็นว่าแม้ว่าในปี 2548 อ.บ.ต. จะมีเงินสดเพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานเพียงพอ แต่เงินสดที่เหลืออยู่เป็นจำนวนไม่มากนัก ประกอบกับในปีงบประมาณ 2548 อ.บ.ต. ประมาณการว่าจะได้รับการสั่งซื้อแบดเดอรีสำหรับโครงการ Solar Home System จึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัตถุดิบและใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้ อ.บ.ต. มีเงินสดไว้สำรองใช้หมุนเวียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ อ.บ.ต. ต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีวงเงิน 30 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 โดยมีกระทรวงการคลังค้ำประกันตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ เนื่องจาก อ.บ.ต. ยังคงมีสินค้าคงเหลือ และลูกหนี้การค้าอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรให้เร่งปรับปรุงการบริหารสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้า ให้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้มีเงินสดเพียงพอเพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากภายนอกองค์กร

11. เรื่อง ศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์ และเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์ โดยให้นำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินงานมาบวกกลับในกำไรสุทธิ เพื่อเป็นกำไรสำหรับการจัดสรรโบนัสของพนักงาน ทั้งนี้ให้ความเห็นเพิ่มเติมของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการด้วย ทั้งนี้ในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นให้เพิ่มผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา) เป็นกรรมการ และให้กระทรวงการคลังพิจารณา หากเห็นว่าเหมาะสม ให้เพิ่มอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมเป็นกรรมการด้วย

กระทรวงการคลังรายงานว่า จากการศึกษาที่ไมมีความพร้อมของระบบข้อมูลที่อยู่อาศัยและตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ได้ส่งผลเสียหายต่อผู้ประกอบการภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบ ทำให้เกิดผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงเห็นสมควรที่จะจัดตั้ง "ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ" (National Real Estate Information Center [NREIC]) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ก่อน โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางจัดเก็บข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ (Data Collection) และจัดทำข้อมูล (Information Provider) ด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานภาครัฐ ที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายเศรษฐกิจ รวมทั้งให้บริการข้อมูลแก่ภาคเอกชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไป

สำหรับงบประมาณเงินทุนในระยะเริ่มจัดตั้ง (มิถุนายน-กันยายน 2547) จะใช้เงินกู้ SAL จำนวน 20.577 ล้านบาท ที่เคยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ซึ่งปัจจุบันมีเงินคงเหลืออีกประมาณ 15 ล้านบาท โดยไม่ขอวงเงินเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 จะใช้งบประมาณจาก ๓๐๘. โดยในปีแรก (ตุลาคม-ธันวาคม 2547) จะใช้งบประมาณ 16 ล้านบาท และคาดว่าในแต่ละปีจะใช้เงินประมาณ 25 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

จัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูล ฯ ภายใน 20 สิงหาคม 2547

สรรหาผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูล ฯ ภายใน 25 สิงหาคม 2547

จัดงานเปิดตัวศูนย์ข้อมูล ฯ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน) สัมนา - วันที่ 25 ส .ค.47

12. เรื่อง การจัดตั้งด้านตรวจพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการจัดตั้งด้านตรวจพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.) เสนอแล้วมีมติดังนี้

อนุมัติให้มีการตั้งด้านตรวจพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ให้ความเห็นชอบทบวทนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2504 โดยให้ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการตั้งด้านตรวจบนทางหลวงแผ่นดิน

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) ผู้อำนวยการ ศตส. ได้รายงานความเป็นมาและประเด็นปัญหาของการตั้งด้านตรวจดังกล่าว ดังนี้

1. ความเป็นมา

1.1 สำนักงานศุลกากรสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานเฉพาะกิจด้านทิศตะวันตก กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา (Joint Interagency Task Force - West) ได้ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณ เพื่อก่อสร้างด่านตรวจพศุหะคีรี ซึ่งเป็นด่านตรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริเวณระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 219-220 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 3 บ้านบางปราบ ตำบลยานมัทรี อำเภอพศุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับรองรับการปฏิบัติงานของรถยนต์ตรวจค้นยาเสพติด (รถ X-Ray) ซึ่งจะทำหน้าที่สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดที่ขกช่อมาจาก ยานพาหนะและใช้เส้นทางคมนาคมทางบก จากจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย และน่าน ลงสู่พื้นที่ตอนใน ทั้งนี้ด่านตรวจดังกล่าว ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2546 และมีรูปแบบการตามมาตรฐานของกรมศุลกากร ของสหรัฐอเมริกา

1.2 ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจนั้น ได้กำหนดให้มีการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและตำรวจภูธรภาค 6 โดยมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและได้ดำเนินการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

2. ประเด็นปัญหา ปัจจุบันด่านตรวจพศุหะคีรียังมีได้เปิดดำเนินการ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2504 กรณีการตั้งด่านตรวจของกรมตำรวจที่ไม่ตรงกับด่านตรวจของกรมศุลกากร ให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป โดยให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยปรึกษาทำความเข้าใจความตกลงกัน ประกอบกับรัฐบาลไทยจะได้รับมอรรถ X-Ray ในเดือนสิงหาคม 2547 ที่ประชุม ศตส. จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2547 เห็นชอบให้มีการตั้งด่านตรวจพศุหะคีรี และเห็นควรให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยให้ ศตส. มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการตั้งด่านตรวจบนทางหลวงแผ่นดิน

13. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ฯ รวม 145 ฉบับ (มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขนาดเล็กและขนาดกลางและจัดระเบียบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ฯ รวม 145 ฉบับ (มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขนาดเล็กและขนาด กลางและจัดระเบียบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการให้มีการประกาศใช้บังคับร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ต่อเนื่องกับประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร บางชนิดหรือบางประเภท ฯ รวม 145 ฉบับ (มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าปลีก ค้าส่งขนาดเล็กขนาดกลางและจัดระเบียบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่) มีผลใช้บังคับ 1 ปี ซึ่งจะสิ้นผลใช้บังคับในวันที่ 4 กันยายน 2547 จำนวน 143 ฉบับ และวันที่ 12 กันยายน 2547 จำนวน 2 ฉบับ

ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบาง ประเภท ฯ รวม 145 ฉบับ (มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่ง ขนาดเล็กและขนาดกลางและจัดระเบียบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่) เป็นการกำหนด บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทฯ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องกับประกาศกระทรวงมหาดไทย

14. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ สรุปได้ดังนี้

โครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ .ศ.2547 จำนวน 22 โครงการงาน วงเงิน/ งบประมาณปี2547 จำนวน 1,467.55 ล้านบาท ซึ่งตามแผนเกิดการจ้างแรงงาน ท้องถิ่นประมาณ 212.09 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการ เบิกจ่ายแล้ว 450.44 ล้านบาท และเกิดการจ้างแรงงานท้องถิ่นประมาณ 30.88 ล้านบาท

โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

- 2.1 โครงการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายเสริมสร้างสันติ สุขภาคใต้ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นประธานและ) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น เลขาธิการ (13 โครงการ รวม 4 หน่วยงาน วงเงินงบประมาณจำนวน 1,961.41 ล้านบาท ซึ่งตามแผนเกิดการจ้างแรงงานท้องถิ่นประมาณ 138.00 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 4 โครงการ การ จัดหาผู้รับจ้าง 2 โครงการ การประเมินราคากลาง 1 โครงการ การ ออกแบบ 4 โครงการ การร่าง TOR 1 โครงการ และการจัดหาที่ดิน 1 โครงการ
- 2.2 โครงการที่หน่วยงานเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติแล้ว ไม่ผ่านการพิจารณา และมีความจำเป็นต้อง

ดำเนินการ 6 โครงการ วงเงินงบประมาณจำนวน 1,795.07 ล้านบาท ถ้าโครงการได้รับอนุมัติจะเกิดการจ้างแรงงานท้องถิ่นประมาณ 140.50 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ มี 2 โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

โครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2548 จำนวน 18 โครงการงาน วงเงิน/งบประมาณปี2548 จำนวน 940.81 ล้านบาท ซึ่งตามแผนเกิดการจ้างแรงงานท้องถิ่นประมาณ 78.66 ล้านบาท

โครงการที่มีความจำเป็นแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) 5 งาน วงเงินงบประมาณรวม 761.70 ล้านบาท ถ้าได้รับการอนุมัติจะเกิดการจ้างแรงงานท้องถิ่นประมาณ 36.02 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ มี 1 งานอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

กิจกรรมของกระทรวงคมนาคมที่จะดำเนินการเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และให้เกิดการจ้างแรงงานและรายได้ให้แก่ประชาชน จำนวน 8 กิจกรรม

15. เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้

คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

กระทรวงมหาดไทยเห็นว่า การป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่มีเครือข่ายดำเนินการทั้งในภูมิภาค และท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีเอกภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้เพิ่มเติม ดังนี้

1. มาตรการด้านการปลูกจิตสำนึกของประชาชน

- 1) ประชาสัมพันธ์เน้นหนัก ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ เกิดความรัก ห่วงแหน และเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้
- 2) จัดให้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มมวลชนทุกรูปแบบ ให้เข้าถึงนโยบายและแนวทางในการดูแลรักษาป่าไม้ให้ยั่งยืน
- 3) ปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งในและนอกโรงเรียน

- 4) สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ปรามปราม และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้คงความสมดุลตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน

2. มาตรการด้านการป้องกัน

- 1) มอบหมายให้ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล วางแผนปฏิบัติงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและกลุ่มพลังมวลชน ทุกรูปแบบ จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ในระดับหมู่บ้าน และตำบล โดยเฉพาะหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับป่า
- 2) สำรวจและจัดทำบัญชี ผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเพื่อเฝ้าระวังมิให้กระทำความผิด
- 3) สนับสนุนให้ขยายโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ เช่น โครงการปักษ์น้ำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ให้แพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้น

3. มาตรการด้านการปรามปราม

- 1) เร่งรัด ติดตามให้ไต่สวนผู้กระทำผิดมาลงโทษและใช้มาตรการทางกฎหมาย ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเฉียบขาดและจริงจัง
- 2) กระตุ้น และส่งเสริมให้ประชาชน ให้ข้อมูลเบาะแส กระบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
- 3) เอาผิดกับเจ้าหน้าที่ผู้รู้เห็นเป็นใจ หรือให้การสนับสนุน ผู้กระทำผิดกฎหมายป่าไม้อย่างเด็ดขาดและจริงจัง
- 4) ใช้มาตรการลงโทษทางสังคมต่อผู้มีพฤติกรรมลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เช่น การไม่คบหาสมาคมด้วย
- 5) เร่งรัดการดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายป่าไม้ให้รวดเร็วและทันเหตุการณ์

4. มาตรการด้านการฟื้นฟู

- 1) การปลูกป่าทดแทนอย่างต่อเนื่อง
- 2) การป้องกันไฟป่าที่มีประสิทธิภาพ

- 3) การสร้างเขื่อนหรือฝายกักเก็บน้ำ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าบริเวณนั้น
- 4) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณสนับสนุนการปลูกป่าเพิ่มเติมเป็นประจำทุกปี
- 5) ให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

5. มาตรการด้านการตรวจสอบและติดตามผล

- 1) มีระบบรายงานและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- 2) ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) และข้อมูลจากดาวเทียมในการตรวจสอบสภาพป่าที่ถูกทำลาย เพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (มากขึ้นหรือลดลง)
- 3) ร่วมกับสถาบันการศึกษา ทำการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

6. มาตรการด้านการบริหารจัดการ

- 1) ให้จังหวัดและอำเภอ จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เพื่อรวบรวมข้อมูลและแสดงสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหา โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
- 2) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งในภาครัฐและเอกชน
- 3) ให้จังหวัดและอำเภอ จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ให้ครอบคลุมทุกมาตรการ สร้างจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม (ฟื้นฟู) และ (ตรวจสอบและติดตามผลเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่

16. เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงานให้ผู้ปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ได้รับเงินสวัสดิการพิเศษได้ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- (1) ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำในหน่วยงานที่ตั้งประจำทำการตามปกติในสามจังหวัดภาคใต้ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสเท่านั้นโดยมิใช่หน่วยงานที่ตั้งเฉพาะกิจหรือหน่วยพิเศษ
- (2) บุคลากรที่จะได้รับเงินต้องเป็นเจ้าของหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำอยู่แล้ว มิใช่เป็นการส่งไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องเป็นครั้งคราว
- (3) ให้ใช้อัตรา กำหนดเวลา และเงื่อนไขเดียวกับที่ทางราชการจ่ายแก่บุคลากรของรัฐประเภทอื่น
- (4) ให้ใช้เงินของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ เอง และมิให้เบิกจ่ายหรือขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากทางราชการ
- (5) ให้ความเห็นชอบแก่รัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่เข้าตามหลักเกณฑ์นี้ในกรณีมีคำขอมมาจากรัฐวิสาหกิจใดในอนาคต หากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เห็นชอบก็ให้ดำเนินการไปได้
- (6) ขอให้แต่ละรัฐวิสาหกิจกวดขันให้มีการเบิกจ่ายได้จริงอย่าให้ติดค้างจนเป็นเหตุให้มีการร้องเรียน

อนึ่ง แม้เงินสวัสดิการนี้ เป็นสิทธิประโยชน์ชนิดหนึ่งก็ให้ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษชั่วคราวนอกเหนือสภาพการจ้างตามปกติ

กรณีความล่าช้าในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

แนวทางการแก้ไข เมื่อตรวจสอบงบประมาณของแต่ละส่วนราชการแล้ว เห็นว่ายังมีงบประมาณเหลืออยู่อีกมาก โดยเฉพาะงบประมาณหมวดค่าจ้าง ค่าตอบแทน รายการที่ต้องจ่ายแก่ผู้ลาออกก่อนเกษียณอายุ ซึ่งบางส่วนราชการตั้งงบประมาณไว้สูง แต่มีผู้ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุน้อย ทำให้มีเงินเหลือ และหากไม่นำงบประมาณส่วนนี้มาใช้ก่อน นอกจากจะเป็นภาระแก่งบกลางซึ่งบัดนี้เหลือเพียงประมาณ 4,000 ล้านบาท อันอาจต้องนำไปใช้เพื่อบรรเทาปัญหาสาธารณสุขภัยที่มีมาโดยฉุกเฉินในขณะนี้แล้ว อาจเป็นช่องทางให้มีการโอนงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในส่วนอื่นที่ไม่จำเป็น และเกิดปัญหาต่อวินัยการคลังในภาพรวมได้ อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินส่วนนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเร็วที่สุด จึงเห็นควรให้ใช้มาตรการดังต่อไปนี้

- (1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส เร่งประกาศกำหนดตำแหน่งหรือตัวบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่และสมควรได้รับเงินค่าตอบแทนในอัตราพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดแล้วรายงานให้สำนักงบประมาณทราบภายในวันที่ 31 สิงหาคม ศกนี้

- (2) ให้ส่วนราชการทุกแห่งที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวและสมควรได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษจากงบดำเนินงานปกติของตนเท่าที่มีอยู่ หรือมิฉะนั้นให้โอนเปลี่ยนแปลงตามอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการนั้นเสียก่อน
- (3) ในกรณีจำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณหรือปรับแผนการดำเนินงานจากงบประมาณที่ได้รับมาเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ก็ให้ส่วนราชการขอตกลงกับสำนักงบประมาณ และให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับแต่ได้รับเรื่องจากส่วนราชการและส่วนราชการจะขอให้สำนักงบประมาณจัดสรรงวดตรงไปที่จังหวัดเลยก็ได้
- (4) ให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณงบบุคลากรที่คงเหลือ เนื่องจากมาตรการเกษียณก่อนกำหนดมาเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนตัวอย่าง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการ 257 ราย เป็นเงิน 7,710,000 บาท แต่มีเงินเหลือจ่ายจากโครงการเกษียณก่อนกำหนดประมาณ 40,000,000 บาท จึงควรใช้เงินจากส่วนนี้เสียก่อน
- (5) ในการดำเนินการข้างต้น หากงบประมาณของส่วนราชการไม่เพียงพอให้เสนอของบประมาณกลางได้โดยให้ส่วนราชการขอทำความตกลงการใช้งบประมาณกับสำนักงบประมาณโดยตรง ไม่ต้องผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อความรวดเร็ว ทั้งนี้ สำนักงบประมาณจะไม่อนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลง รายการให้ส่วนราชการที่เสนอขอใช้งบกลางในทุกกรณี เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเฉพาะราย กำหนดเวลาในการทำความตกลงใช้งบกลางต้องไม่เกินวันที่ 27 สิงหาคม 2547 เพื่อจะได้มีเวลาพิจารณาอนุมัติและจัดสรรงบประมาณได้ทัน
- (6) ให้กรมบัญชีกลางจัดทำคู่มือถามตอบ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินตอบแทนพิเศษ แจกจ่ายแก่ข้าราชการในพื้นที่
- (7) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2547 หากยังมีการค้างจ่ายอยู่อีกและมีการร้องเรียนให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องมีความผิดวินัย

17. เรื่อง โครงการพัฒนาผ้าหม้อห้อมไทย ก้าวไกลสู่สากล

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาผ้าหม้อห้อมไทย ก้าวไกลสู่สากลตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า ในฐานะรับผิดชอบงานของคณะกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับภูมิภาค ได้จัดทำโครงการพัฒนาผ้าหม้อห้อมไทย ก้าวไกลสู่สากล ขึ้น โดยมีสาระสรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาผ้าหม้อห้อม โดยใช้แนวทางคู่ขนาน ส่วนหนึ่งจะต้องคำนึงถึง การรักษาเอกลักษณ์และความโดดเด่นของงานหัตถกรรมที่สืบทอดกันมาจาก กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม ขณะเดียวกันก็ต้องประยุกต์แนวทางการผลิตแบบ อุตสาหกรรมมาใช้เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทั่วถึงในด้าน ปริมาณ การผลิต รูปแบบและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

แนวทางการพัฒนาที่สำคัญได้แก่ การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนารูปแบบ การหาช่องทางจำหน่าย การสืบค้นตำนานของผ้าหม้อห้อม การป้องกันปัญหา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนากลุ่มและเครือข่าย และการสร้างศูนย์การเรียนรู้ ผ้าหม้อห้อมในชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบเห็นควรมอบหมายคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์แห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบการบูรณาการแผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ

18. เรื่อง ข้อมูลนักบริหารระดับสูง

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำข้อมูลนักบริหารระดับสูงในรอบ เดือนมิถุนายน เพื่อให้ผู้มีอำนาจในการพิจารณาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาแต่งตั้ง โอน ย้าย โดยจัดทำเป็น CD-Rom แสดงข้อมูลนักบริหารระดับสูง จำแนกตามส่วน ราชการและจำแนกตามความเชี่ยวชาญพิเศษ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2546 และมีมติว่า เพื่อให้การแต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการระดับสูง (ระดับ 9-11) มีความสอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งในระยะต่อไปจะมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร ดังนั้น การแต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการระดับสูง (ระดับ 9-11) จึงต้องให้มีความคล่องตัว และสามารถสับเปลี่ยน หมุนเวียนข้าราชการในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ไม่ยึดติดอยู่แต่เพียง ภายในกรอบของส่วนราชการที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่ เพื่อให้สามารถคัดเลือก ข้าราชการระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมที่สุด จาก ข้าราชการระดับสูงที่มีอยู่ทั้งหมดของทุกส่วนราชการในภาพรวมของทั้งประเทศ ซึ่งจะ ทำให้ระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐสามารถส่งเสริมให้ข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริงสามารถเติบโตและมีความก้าวหน้าในอาชีพราชการได้อย่าง รวดเร็ว รวมทั้งสามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่ราชการได้อย่างเต็มที่ นั้น สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อและประวัติบุคคลของนักบริหารระดับ

9-10 ทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรี โดยได้จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกรอบ 6 เดือน คือ เดือนมกราคมและเดือนมิถุนายนของทุกปี

19. เรื่อง แผนการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (2548 - 2551)

คณะรัฐมนตรีพิจารณา แผนการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (2548-2551) ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แล้วมีมติดังนี้

รับทราบผลการสำรวจความต้องการแหล่งน้ำในไร่นาของเกษตรกร ระยะที่ 1 จำนวน 919,289 บ่อ

เห็นชอบแผนการดำเนินงานขุดสระน้ำ ในช่วงปี 2548 - 2551 จำนวน 450,000 บ่อ โดยให้ดำเนินการปีละ 100,000 บ่อ จำแนกเป็น ปี 2548 จำนวน 150,000 บ่อ และปี 2549 - 2551 จำนวน 300,000 บ่อ

อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการขุดสระน้ำในไร่นา ให้เกษตรกรตามแผนการดำเนินงานในข้อ 2 จำนวน 2,160 ล้านบาท ผูกพัน 3 ปี โดยทำปีแรกแล้วให้ประเมินผลหากเห็นควรให้ดำเนินการต่อไป จำแนกเป็น ปี 2548 จำนวน 720 ล้านบาท ปี 2549 และ 2550 ปีละ 720 ล้านบาท

อนุมัติให้หมอดินอาสา และเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ที่ได้รับการขุดสระน้ำร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอสรุปผลการดำเนินการ ดังนี้

- 1.1 กระทรวงเกษตรได้จัดประชุมชี้แจงสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ อบตหมอดินอาสา และผู้นำในท้องถิ่น เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้ความรู้กับเกษตรกรและสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่มีความสนใจให้แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ
- 1.2 ผลการสำรวจความต้องการขุดสระน้ำ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2547 มีเกษตรกรยื่นความจำนงต้องการแหล่งน้ำทุกจังหวัด จำนวน 919,289 บ่อ

1.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขยายผลการสำรวจความต้องการ ให้เกษตรกรที่มีความเดือดร้อนสามารถยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2547 เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงมากขึ้น

แผนการดำเนินงานขุดสระน้ำ ปี 2548 - 2551 จำนวน 450,000 บ่อ จำแนกเป็น ปี 2548 จำนวน 150,000 บ่อ และปี 2549 - 2551 จำนวน 300,000 บ่อ

งบประมาณดำเนินการค่าขุดสระน้ำ 450,000 บ่อ เป็นเงิน 3,285 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี (2548 - 2551) โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณภาครัฐปีละ 720 ล้านบาท รวม 2,160 ล้านบาท

20. เรื่อง กรอบงบประมาณประจำปี 2548 ของรัฐวิสาหกิจ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบงบประมาณประจำปี 2548 ของรัฐวิสาหกิจ ที่มีวงเงินดำเนินการ 348,000 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายจำนวน 303,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้ฐานะดุลภาครัฐวิสาหกิจโดยรวมขาดดุลร้อยละ 1.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. กรอบงบประมาณประจำปี 2548 ของรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้กำหนดแนวทางในการจัดทำกรอบงบประมาณประจำปี 2548 ของรัฐวิสาหกิจ โดยมีปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้

1. ข้อสมมติฐาน

1) แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ ในปี 2548 คาดว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศจะมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 7-8 มีระดับอัตราเงินเฟ้อประมาณร้อยละ 2.6 และมีอัตราแลกเปลี่ยน บาท เท่ากับ .ดอลลาร์ สหรัฐ/38 บาท บาท ยูโร เท่ากับ/47.50 และ บาท เยน เท่ากับ/36.19 ในช่วงปี 2549-2551 เศรษฐกิจยังมีแนวโน้มการขยายตัวใกล้เคียงกับปี 2548

2) แนวนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

ด้านรัฐบาล มุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจควบคู่กับการสนับสนุนภาคเอกชนในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ในปี 2548 จึงกำหนด)1) การดำเนินนโยบายงบประมาณให้เป็นงบประมาณแบบสมดุล เพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ลดลงอย่างรวดเร็ว)2) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

และ)3) การดำเนินนโยบายด้านการคลังจะดำเนินการในลักษณะเป็น
กลไกรักษาเสถียรภาพแบบอัตโนมัติ

ด้านรัฐวิสาหกิจ)1) การลงทุนของรัฐวิสาหกิจจะเป็นการลงทุนเพื่อรองรับ
ความต้องการในอนาคตและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเอกชน)2) การนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ของรัฐวิสาหกิจ
ควรดูแลไม่ให้เพิ่มสูงเกินความจำเป็น)3) การก่อหนี้ต่างประเทศ ยังคง
กำหนดเพดานเงินกู้ไว้ปีละ 1,000 ล้านดอลลาร์ สรรวมทั้งหมดของ) .
จึงควรดูแลให้มีการลดการก่อหนี้ต่างประเทศ (ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
) และใช้เงินกู้ในประเทศทดแทน และ4) การก่อหนี้ในประเทศ ให้
ระมัดระวังไม่ให้มีการก่อหนี้เกินความจำเป็น 3) ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2548 มีเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ขจัดความ
ยากจน ยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ดังนี้)1) ยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ)2) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
)3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจน
และยกระดับคุณภาพชีวิต)4) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ การ
ต่างประเทศและการอำนวยความสะดวก และ)5) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการประเทศ 4) ผลการประเมินการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในปี 2547
ในภาพรวมมีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่)1) ด้านผล
ประกอบการ คาดว่าจะมีกำไรสุทธิประมาณ 94,359 ล้านบาท เพิ่มจาก
เป้าหมายร้อยละ 36 (2) การจัดหาเงินสดเพื่อใช้ในการลงทุน จำนวน
180,310 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และ)3) การเบิกจ่ายลงทุน ที่มี
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายร้อยละ 82 หรือ 198,901 ล้านบาท ต่ำกว่า
เป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 90 แต่อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
ประสิทธิภาพในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาที่เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 75 5)
ประมาณการ ปี 2548 ในภาพรวมประมาณว่าจะมีผลการดำเนินงานเป็น
ดังนี้)1) ผลประกอบการคาดว่าจะมีกำไรสุทธิประมาณ 98,000 ล้านบาท
และ)2) การจัดหาเงินสดเพื่อใช้ในการลงทุนคาดว่าจะมี จำนวน 220,000
ล้านบาท

2. กรอบวงเงินงบประมาณ

การกำหนดวงเงินงบประมาณประจำปี 2548 ของรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณา โดยคำนึงถึงข้อสมมติฐานและ
แนวนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ประกอบกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และประมาณการ
แนวโน้มในปี 2548 แล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดกรอบการดำเนินการในภาพรวมของ
รัฐวิสาหกิจ จำนวน 348,000 ล้านบาท และกรอบเบิกจ่ายจำนวน 303,000 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 0.01 ของ GDP หรือร้อยละ 87 ของกรอบดำเนินการ ซึ่งจะทำให้รัฐวิสาหกิจมีฐานะดุลโดยรวมขาดดุลร้อยละ 1.2 ของ GDP ทั้งนี้ กรอบการลงทุนดังกล่าวคาดว่าจะมีการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์จากต่างประเทศประมาณ 67,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของกรอบเบิกจ่าย

3. แหล่งเงินลงทุน ได้กำหนดให้สอดคล้องกับนโยบายมหภาค ทั้งในด้านเงินทุนต่างประเทศและในประเทศ โดยใช้แหล่งเงิน ดังนี้

แหล่งเงิน	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินรายได้	123,500	40.8
เงินงบประมาณแผ่นดิน	67,700	22.3
เงินกู้ในประเทศ	67,400	22.2
เงินกู้ต่างประเทศ	44,400	14.7
รวม	303,000	100.0

4. เป้าหมายการลงทุนที่สำคัญในปี 2548 จะมุ่งเน้นการลงทุนที่สนับสนุนการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต ดังนี้

- 1) ยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการขนส่งทางอากาศของประเทศ โดยพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้แล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในปี 2548 และจัดหาเครื่องบินเพิ่มขึ้น จำนวน 4 ลำ สำหรับใช้ในการให้บริการ และอีก 3 ลำใช้ในการฝึกอบรม รวมทั้งแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยก่อสร้างทางยกระดับเพิ่มขึ้น จำนวน 4.7 กมและมีจำนวนรถโดยสารให้บริการใน . เส้นทางภูมิภาคเพิ่มขึ้น145 คัน
- 2) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จำนวน 381 เมกะวัตต์ และพัฒนาโครงข่ายสายส่งเพิ่มขึ้น 58.22 วงจรรวมทั้งมีระบบจำหน่าย .กม-เพิ่มขึ้น690.50 วงจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใน .กม-เขตภูมิภาคจะมีสายส่งเพิ่มขึ้น735 วงจร และระบบจำหน่ายเพิ่มขึ้น .กม-27,998 วงจรรวมทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ โดย .กม-จะมีเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานเพิ่มขึ้น 496,640 เลขหมาย ซึ่งจะทำให้อัตราส่วนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานต่อประชากร เพิ่มขึ้นจาก 13.47 เลขหมาย/

100 คน เป็น 14.05 เลขหมาย/100 คน และมีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เชื่อมโยงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาสมุทรอินเดีย ตะวันออก กลาง และยุโรปตะวันออก 1 เส้นทาง ความจุ)80 Gbps)

- 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาที่อยู่อาศัยและน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่/ ประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิต โดย พัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน152,626 หน่วย และเพิ่มกำลังการผลิต น้ำประปาในเขต กทม จำนวน .800,000 ลบต่อวัน และกำลังผลิตในเขต .ม. ภูมิภาคประมาณ0.22 ล้าน ลบม ต่อวัน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่าย ระบบประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการเพิ่มมากขึ้น

21. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม คณะรัฐมนตรี พ.ศ.และร่างระเบียบว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม คณะรัฐมนตรี พ.ศ. รวม 2 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม คณะรัฐมนตรี พ.ศ. และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น เรื่องด่วน โดยให้ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประเด็นอภิปรายของ คณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 8 (ฝ่ายกฎหมาย) รวมทั้ง เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้ความเห็นของ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอ คณะรัฐมนตรี คณะที่ 8 (ฝ่ายกฎหมาย) ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการ ต่อไปได้ โดยให้ร่างระเบียบในเรื่องนี้มีผลใช้บังคับเมื่อพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ แล้ว

ร่างพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. มี สาระสำคัญ ดังนี้

- 1.1 กำหนดให้เรื่องที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีมี 8 ประเภท และกรณีที่นายกรัฐมนตรี นำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี หรือเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอ คณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งหรือมีมติ พ้นจากตำแหน่ง ให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินชุดใหม่พิจารณา ยืนยันหรือยกเลิกเรื่องที่กำหนดให้เสนอคณะรัฐมนตรีนั้น ถ้ามิได้มีมติยืนยันเรื่อง ใดภายในสามสิบวันนับแต่วันประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรก ให้ถือว่าคำสั่ง

นายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้เรื่องนั้นเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นอัน
สิ้นสุด

1.2 กำหนดให้การประชุมคณะรัฐมนตรีในกรณีปกติให้ดำเนินการได้เมื่อมีรัฐมนตรีเข้า
ร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนรัฐมนตรีทั้งหมดที่มีอยู่

1.3 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง กำหนดประเด็นที่ประสงค์ให้
คณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องใดให้ชัดเจน ถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ความ
เห็นชอบ หรือมีมติในเรื่องที่เสนอให้ถือว่ามติคณะรัฐมนตรีมีผลผูกพันเฉพาะ
ประเด็นที่เสนอให้พิจารณามีมติเท่านั้น สำหรับข้อมูลรายละเอียด หรือความ
คิดเห็นที่เสนอประกอบการพิจารณา ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอันที่จะดำเนินการตามควรแก่กรณี โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของราชการเป็นสำคัญ

1.4 กำหนดให้การส่งระเบียบวาระการประชุมให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้สำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติให้เสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องส่งระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก็ได้ แต่ทั้งนี้มิให้
เสนอเรื่องอันมีผลให้มีการอนุมัติงบประมาณหรือเรื่องสำคัญอื่นตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนด

2. ร่างระเบียบว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. มีสาระสำคัญ
ดังนี้

2.1. กำหนดให้การส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องส่ง
เรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมเอกสาร ตามจำนวนวิธีการ และ
ระยะเวลาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด

2.2 การส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ลงนามใน
หนังสือนำเสนอและหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วน
ราชการที่ไม่สังกัดนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงที่อยู่ในบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามในหนังสือนำเสนอเรื่องได้เมื่อรัฐมนตรีเจ้า
สังกัดได้มีคำสั่งเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องมีผู้
ประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องเสนอ (.ปคร)อเรื่อง
ดังกล่าวผ่าน ปครก่อน แล้วจึงนำเสนอให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดลงนามในหนังสือ
นำเสนอ

2.3. กำหนดให้การส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีหากเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ส่วนราชการอื่น หรือเป็นเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากส่วน
ราชการอื่น ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องขอความเห็นหรือความเห็นชอบหรือขอ

อนุมัติความเห็นชอบหรือขออนุมัติจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นก่อน
แล้วจึงส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 2.4. กำหนดให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องต้องสรุปเรื่องในหนังสือนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้กะทัดรัด ชัดเจน มีสาระครบถ้วน
- 2.5. กำหนดให้การเสนอขอให้มีความหมายขึ้นใหม่ หรือแก้เพิ่มเติมกฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่ในปัจจุบัน ต้องเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยกระบวนการ
ทางบริหาร และไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอน หรือเป็นภาระให้แก่ประชาชนโดยไม่
จำเป็น โดยให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจัดทำสรุปสาระสำคัญเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี
- 2.6. กำหนดให้ร่างกฎหมายที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นร่างพระราชบัญญัติเมื่อ
รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว หรือคาดว่ารัฐสภาจะให้ความเห็นชอบให้ส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องโดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดผู้มีหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติ
เตรียมการล่วงหน้า เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงข้อบังคับ หรือประกาศ ที่มี
ความจำเป็นต้องใช้บังคับเมื่อพระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับแล้ว หากเรื่องใดเป็น
เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีตามระเบียบนี้ ก็ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ล่วงหน้าโดยเร็ว เพื่อให้สามารถประกาศใช้บังคับในวันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้
บังคับ หรือโดยพลัน
- 2.7. กำหนดให้ในกรณีเรื่องที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องส่งมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี มี
ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องกันในสาระสำคัญสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจส่งเรื่องคืนส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เพื่อจัดประชุม
ผู้เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติก่อนแล้วจึงส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดำเนินการต่อไป หากผลการดำเนินการยังไม่ได้ข้อยุติและส่วนราชการเจ้าของ
เรื่องยืนยันให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอาจจัดให้มีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและอาจเชิญ
ภาคเอกชนมาร่วมชี้แจงแสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง หรือเสนอ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้สั่งและปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาสั่งการตามความเห็นสมควรต่อไป
- 2.8. กำหนดให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียืนยันหรือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีในเรื่อง
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติไปยังส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ
ผู้เกี่ยวข้องอื่น เพื่อทราบหรือดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และจัดทำ
รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครั้งที่มีการประชุมแล้วเสนอให้คณะรัฐมนตรี
ทราบ กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีข้อทักท้วงหรือแก้ไขประการใดให้สำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

2.9. กำหนดให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีของหน่วยงานหรือองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญให้นำระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

22. เรื่อง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างไทย-มาเลเซีย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้กำหนดวันบังคับใช้บันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างไทย - มาเลเซีย เพื่อระบุนความรับผิดชอบของฝ่าย
ไทยและบริษัทจัดหางานไทยในเรื่องการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในมาเลเซีย โดย
ระบุให้รัฐบาลไทยดูแลเตรียมความพร้อมให้คนงานเรียนรู้อาษาและวัฒนธรรมก่อน
เดินทางไปทำงานในมาเลเซีย

**23. เรื่อง การจัดทำบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับสหภาพยุโรป
(Draft Framework Agreement on Partnership and Cooperation
between the European Community and the Kingdom of Thailand)**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงต่างประเทศเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดทำร่าง
กรอบความตกลงว่าด้วยความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับประชาคม
ยุโรป (Draft Framework Agreement on Partnership and Cooperation between
the European Community and the Kingdom of Thailand) ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ประชุมระดับ เจ้าหน้าที่อาวุโสไทย - ประชาคมยุโรป (Thai - EC SOM) ครั้งที่ 8 ณ
กรุงบรัสเซลส์ เพื่อให้ฝ่ายไทยพิจารณาในขั้นแรก ก่อนที่จะมีการเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการ
กับคู่แทนจากฝ่ายคณะกรรมการยุโรป

**24. เรื่อง การดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการส่งออก (Premium) สินค้าไก่ปรุงสุก เพื่อชดเชยภาระของ
รัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรค
ไขหวัดนกระบาด)**

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการหารือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออก (Premium) สินค้า
ไก่ปรุงสุกจากผู้ส่งออก เพื่อชดเชยภาระของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือแก่
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคไขหวัดนกระบาด ที่ประชุมเห็นว่าไม่ควรมีการ
จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมส่งออกสินค้าไก่ปรุงสุก เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มต้นทุนและภาระ
ให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก ซึ่งทำให้ไทย สูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาด

ต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่และเกษตรกรผู้ปลูกพืชเกษตร
อื่นๆ ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์

ทั้งนี้ รัฐบาลจะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการส่งออกสินค้าไก่ปรุงสุกมากขึ้น
โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินมาตรการด้านตลาดต่างประเทศ และ
ประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

25. เรื่อง รายงานการตั้งศูนย์นายกฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ครั้งที่ 5

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการตั้งศูนย์นายกฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน
ครั้งที่ 5 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

กระทรวงมหาดไทย รายงานผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้

1. "ศูนย์นายกฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ" ในระหว่างวันที่ 1-
5 สิงหาคม 2547 จังหวัดต่าง ๆ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์นายกฯ ทักษิณ
ที่ตั้งบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวนรวมทั้งสิ้น 654 เรื่อง

จังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาแล้ว/79 เรื่อง

อยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา/572 เรื่อง

ส่งเรื่องให้ส่วนกลางพิจารณาดำเนินการ 3 เรื่อง

จำแนกเรื่องที่มีการร้องเรียนผ่านศูนย์นายกฯ ในส่วนภูมิภาค ได้ดังนี้

แจ้ง เบาะแส กระทำ ความผิด	ร้องทุกข์ เดือดร้อน ทั่วไป	เดือดร้อน ร้ายแรง	กล่าวโทษ จนท./ หน่วยงาน ของรัฐ	ที่ดิน	ขอข้อมูล ปรึกษา ความเห็น อื่น ๆ	รวม
95	192	25	164	58	120	654
15%	29%	4%	25%	9%	18%	100%

ประมวลภาพรวมการดำเนินการตั้งแต่เปิดศูนย์นายกฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่)1 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา รวมทั้งสิ้น (

4,721 เรื่อง โดยจังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือ (ยอดสะสม) แก้ไขปัญหาแล้ว/
1,651 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 34.97

2. "ตุ๊กตา" ทักษิณ หน้าบ้านพิษณุโลก กทม." จังหวัดต่าง ๆ ได้รับเรื่องร้องเรียนที่
กระทรวงมหาดไทยรับจาก คตส.นรม. ส่งให้จังหวัดพิจารณาจำนวน 403 เรื่อง มีผลการ
ดำเนินการดังนี้

2.1 จังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาแล้ว/141 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 34.99

2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา/262 เรื่อง

3. การให้ความช่วยเหลือ/แก้ปัญหา เรื่องที่จังหวัดสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการได้ดำเนินการแก้ไขใน
บทบาทหน้าที่ไปแล้ว เช่น

จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กรณีเบาะแสลักลอบขนคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมีผู้แจ้ง (
เบาะแสการลักลอบขนส่งต่างด้าวจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปยังจังหวัดเชียงใหม่
สะเมิง -โดยใช้วิธีให้คนต่างด้าวซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ผ่านถนนสายห้วยปลิง
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน สืบสวนหาข่าวและตั้งจุดตรวจจับกุม ผลปรากฏว่าสามารถจับกุม
ขบวนการลักลอบขนคนต่างด้าวได้ที่บริเวณดอยสันฟ้า หมู่ที่ 10 ตำบลผาบ่อง ได้
ผู้ต้องหาจำนวน 11 คน รถจักรยานยนต์ 7 คัน และโทรศัพท์มือถือจำนวน 3
เครื่อง ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จังหวัดแพร่ (กรณีเบาะแสลักลอบตัดไม้มีผู้แจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า (
พื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน3 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้สั่งการให้ศูนย์ดำรง
ธรรมจังหวัดแพร่จัดชุดเฉพาะกิจ เข้าปฏิบัติการตรวจสอบตาม "ชุดทำพื้นที่"
เบาะแสที่ได้รับแจ้งและสามารถจับกุมผู้กระทำผิดตาม พป่าไม้ฯ ในพื้นที่.บ.ร.
อำเภอสูงเม่น ได้2 ราย ตำบลน้ำชำ)1 ราย ตำบลดอนมูล 1 รายได้ของกลาง (
ไม้แปรรูป จำนวน254 ชิ้น เหลี่ยม พร้อมอุปกรณ์การทำความผิด รถจักรยานยนต์/
1 คัน ล้อพวง 1 คัน รวมทั้งสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดในพื้นที่อำเภอวังชิ้น
ได้ (ตำบลแม่ป้าก)1 ราย พร้อมของกลางเป็นไม้สักท่อนและไม้แปรรูป จำนวน
113 ชิ้นเหลี่ยม นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป/

จังหวัดตรัง (กรณีปัญหาความขัดแย้งแนวเขตป่าราษฎรตำบลละมอ อำเภอนาโยง (
และตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จำนวนประมาณ200 คน ร้องเรียนกรณีได้รับ
ความเดือดร้อนเนื่องจากถูกอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขายอด ประกาศเขตอุทยานทับ-
ที่ดินทำกิน และถูกเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ จับกุมดำเนินคดี ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตรัง สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง จัดให้มีเวทีประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยเชิญผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ

และตัวแทนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน เข้าร่วมประชุม ได้ข้อสรุปด้วยการให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เขาปู่เขาย่า จัดทำแนวเขตวนอุทยานให้ชัดเจนแล้วเสร็จภายใน 45 วัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือราษฎรในพื้นที่มิให้ตัดโค่นไม้ยาง และแผ้วถางบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติม สำหรับกรณีผู้ถูกยึดที่ดินทำกินและถูกจับกุมดำเนินคดี ก็ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนซึ่งต้องดำเนินคดีตามกฎหมายและส่งฟ้องศาลต่อไป ทั้งนี้ ตัวแทนราษฎรในพื้นที่ได้ยินยอมรับฟังด้วยเหตุผลและเป็นที่น่าพอใจ

จังหวัดลำพูน (กรณีปัญหาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ราษฎรบ้านหนองบัว หมู่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการใช้น้ำบาดาลไม่สะอาดและมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการอุปโภคและบริโภคของราษฎร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้สั่งการให้อำเภอเมืองลำพูนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และจัดทำโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาผิวดิน ตำบลบ้านกลาง ทั้งนี้ แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวได้รับความกรุณาจากนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบและสนับสนุนให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อย เมื่อคราวเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดลำพูน

จังหวัดปัตตานี (กรณีความเดือดร้อนจากผลกระทบของโครงการสร้างเขื่อน (ราษฎรชุมชนแหลมนก ซึ่งเป็นราษฎรหมู่ 9 บ้านแหลมนก ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากโครงการขยายเขตอุตสาหกรรม และก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำด้านฝั่งชุมชนบ้านแหลมนก ทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมหลายประการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวชุมชนแหลมนก เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและเหตุผลในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหารือกันโดยสันติวิธี และที่ประชุมเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทำการก่อสร้างเขื่อนต่อไปได้ แต่จะต้องเว้นพื้นที่ให้มีช่องทางสำหรับเรือเข้า ออก และ - จอดเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำได้สะดวก ราษฎรผู้เดือดร้อนได้รับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนพึงจะได้รับจากโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี

จังหวัดกระบี่ (กรณีลักลอบตัดไม้ ราษฎรหมู่ 2 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา ร้องเรียนว่ามีการตัดไม้ป่าชายเลนโกงกางเพื่อนำมาเผาถ่านในพื้นที่ตำบลคลองยางมานานประมาณ 2 ปีแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สั่งการให้อำเภอเกาะลันตาร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (กระบี่ตำบลคลองพน อำเภอ (คลองท่อม ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบเผาเผาถ่านประมาณ 18 เตา อนุรักษ์ป่าชายเลน แต่ไม่พบตัวผู้กระทำผิด เจ้าหน้าที่จึงได้ทำลายเตาเผา ทั้ง 18 เตา โดยการเจาะทำลายเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดสามารถใช้กระทำความผิดได้อีกต่อไป

จังหวัดเพชรบูรณ์ (กรณีการจับกุมนายทุนเงินกู้นอกระบบกรณีเด็กนักเรียนชั้น (ประถมศึกษาปีที่4 (ไม่ประสงค์ออกนามร้องเรียนขอความช่วยเหลือกรณีบิดา (ประกอบอาชีพร้านอาหารตามสั่ง ได้ไปกู้เงินนอกระบบและถูกตามทวงหนี้ทำให้ ครอบครัวเดือดร้อน กลัวพ่อถูกจับ กลัวเดือดร้อน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สั่งการให้สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยได้ ติดตามสืบสวนกลุ่มบุคคลที่ประกอบกิจการให้กู้เงินและเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่า กฎหมายกำหนดและได้จับกุมกลุ่มบุคคล ดังกล่าวได้ในเขตท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ได้ 2 ราย โดยตั้งข้อกล่าวหาว่าให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินโดยคิด อัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด พร้อมด้วยของกลางสมุดจดบันทึกการ เก็บเงินจากลูกค้า

26. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ใน ส่วนของกระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ 6)

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ 6) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย (ศตจ.มท.) ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการในเดือนที่ 3 ได้มีผลคืบหน้าโดยลำดับ คณะเจ้าหน้าที่ประมาณ 6,017 ชุด ได้กำหนดนัดและเชิญลูกหนี้/เจ้าหนี้ ตามตารางนัดหมาย โดยใช้สถานที่ทาง ราชการ ที่ทำการของรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น วัด ศาลาประชาคม ฯลฯ เป็นสถานที่ในการเจรจา บางส่วนสามารถดำเนินการได้สำเร็จและยุติ แต่ในทางปฏิบัติยังมีข้อมูลและความเข้าใจที่แตกต่าง ทำให้ต้องมีการนัดหมายหลายครั้ง หลายส่วนขอถอนการจดทะเบียน ลักษณะของชุมชนเมืองและชนบทก็มีส่วนทำให้ผลการเจรจา ยาก-ง่าย ต่างกัน ลูกหนี้และเจ้าหนี้บางส่วนไม่สามารถติดต่อได้ ฯลฯ

ณ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2547 ศตจ .ได้รับรายงานผลการดำเนินงาน จาก ศตจ .มท. จังหวัด75 จังหวัด ว่า ได้เชิญลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการเจรจาประนอม หนี้แล้ว ร้อยละ 84.40 ของเป้าหมาย จำนวน 1,422,966 ราย มูลหนี้ 93,620,087,611 บาท ในจำนวนนี้

- 1.1 ได้ข้อยุติ ร้อยละ)91.97 ของที่มาเจรจา จำนวน (1,308,667 รายมูลหนี้ 84,449,373,984 บาท
- 1.2 ยังไม่ได้ข้อยุติ ร้อยละ)8.03 ของที่มาเจรจา จำนวน (114,299 ราย มูล หนี้ 9,170,713,627 บาท ซึ่งยังคงดำเนินการเจรจาต่อไปในรอบที่สอง และสาม

การยุติในการเจรจานั้น ศตจอำเภอ ได้ดำเนินการต/จังหวัด.ามแนวทางของ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินคนยากจนของกระทรวงการคลัง โดยในเบื้องต้นได้รับรายงานจาก ศตจจังหวัด ว่า มีลูกหนี้ประสงค์เข้าสู่ระบบธนาคาร . ร้อยละ17.81 ของข้อยุติ ลูกหนี้สามารถตกลงกับเจ้าหนี้ แต่ไม่ประสงค์เข้าระบบ) ร้อยละ (ธนาคาร32.22 ของข้อยุติ ลูกหนี้ขอถอนเรื่องคืนเนื่องจากเข้าใจว่ารัฐจะเป็นผู้ใช้หนี้แทนให้ และลูกหนี้เจ้าหนี้ได้ตกลงชำระหนี้กันเสร็จสิ้นก่อนที่จะเข้าสู่/ กระบวนการเจรจาประนอมหนี้ ร้อยละ37.68 ลูกหนี้เจ้าหนี้ ไม่มาเจรจา หรือ/ เจ้าหนี้ ซึ่งได้พยายามเช/คณะเจรจาหนี้ไม่สามารถติดต่อกับลูกหนี้ ิญมากกว่า 2 ครั้ง ร้อยละ 10.88 และกรณีอื่น ๆ ร้อยละ 1.41

ศตจ ได้รายงานผลการเจรจาหนี้สินนอกระบบ ให้ทราบว่า ได้เชิญมาเจรจา.กทม. 38,737 ราย ร้อยละ)53.19 ของเป้าหมาย มูลหนี้ (5,009,919,080 บาท การเจรจาได้ข้อยุติ 33,720 ราย ร้อยละ)87.05 ที่มาเจรจา มูลหนี้ (4,354,104,393 บาท

สรุปความคืบหน้าการเจรจาประนอมหนี้สินนอกระบบ ของ ศตจจังหวัด ดังนี้.

การดำเนินการ (ร้อยละ)	จังหวัด (จำนวน)
90-100	20
80-89	23
70-79	17
60-69	10
50-59	5

สำหรับ ศตจจังหวัด ที่ได้รับเชิญลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการเจรจาประนอม. หนี้ครบถ้วน จำนวน6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา ยโสธร กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช ภูเก็ตและจังหวัดพะเยา ซึ่งในส่วนที่ยังไม่ได้ข้อยุติสุดท้ายก็ ยังคงดำเนินการในกรอบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลังต่อไป โดยให้ ศตจ. จังหวัด เชิญลูกหนี้และเจ้าหนี้มาเจรจาอีกครั้ง หากยังไม่ได้.อำเภอแจ้งให้ ศตจ จังหวัดส่งเรื่องให้ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สิน.ข้อยุติให้ ศตจ ดำเนินการพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นก่อนที่ (.นส.ศอก) ภาคประชาชน จะแจ้งให้กรมสรรพากร ดำรวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ปปงเป็น . ผู้ดำเนินการแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ ศตจจังหวัด ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนและ.ยังได้แจ้งให้ ศตจ .มท. คริวเรือนลดการใช้จ่ายในงานสังคมที่ไม่จำเป็น ที่ไม่ก่อให้เกิดการผลิตและสร้าง

รายได้ เช่น งานบุญ งานบวช งานแต่งงานและงานศพ เป็นต้น โดยให้หน่วยงานของกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการในภาพรวม โดยแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ให้การประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง และขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจเป็นแบบอย่างที่ดีในการลดรายจ่ายในด้านสังคม

กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ คณะเจ้าหน้าที่จะสามารถเรียนเชิญลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการเจรจาประนอมหนี้ครบถ้วนทุกรายตามเป้าหมายที่กำหนด

27. เรื่อง รายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานงบประมาณรายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2547 ดังนี้

ภาพรวม การจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2547) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,108,167.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.2 ของวงเงินงบประมาณ จำนวน 1,163,500.0 ล้านบาท โดยการจัดสรรงบประมาณสำหรับรายจ่ายลงทุน มีจำนวน 216,395.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 73.9 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำมีจำนวน 891,772.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 102.4 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

งบรายจ่าย จากการจัดสรรงบประมาณจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,108,167.7 ล้านบาท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวงเงินจำแนกตามงบรายจ่าย พบว่างบดำเนินงานและงบเงินอุดหนุนมีการจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแล้วเกินกว่าจำนวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับจำนวนร้อยละ 4.9 และร้อยละ 8.9 ตามลำดับ เนื่องจากส่วนใหญ่มีการโอนรายการงบกลางจากงบรายจ่ายอื่นไปตั้งจ่ายในงบดำเนินงานและงบเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นไปตามลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณจริง สำหรับงบรายจ่ายที่มีการจัดสรรให้ต่ำสุด ได้แก่ งบรายจ่ายอื่นและงบลงทุนจัดสรรให้ร้อยละ 77.8 และร้อยละ 96.2

ในระดับกระทรวง กระทรวงที่มีการจัดสรรงบประมาณสูงสุดเต็มตามจำนวน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 7 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการพัฒนาระบบสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และสำหรับการจัดสรรงบประมาณใน

ลำดับต่ำสุด ได้แก่ งบกลาง จำนวนร้อยละ 82.6 กระทรวงคมนาคมและกระทรวง
ยุติธรรม จำนวนร้อยละ 95.6 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ตามลำดับ

ในระดับกรม กรมที่มีการจัดสรรงบประมาณสูงสุดเต็มตามจำนวนเงินงบประมาณที่
ได้รับ จำนวน 157 หน่วยงาน ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงาน
ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรัฐวิสาหกิจเป็นต้น

28. เรื่อง แผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวง วัฒนธรรมไทยกับจีนฯ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวง
วัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างปี พ.ศ.2547 - 2549 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และอนุมัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามในแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมไทยกับจีนฯ

29. เรื่อง ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย โดยอนุมัติใน
หลักการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุงถ้อยคำในร่างความตกลงฯ ที่
ไม่กระทบหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของร่างความตกลงฯ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามในความตก
ลงฯ ในนามรัฐบาลไทย

30. เรื่อง ข้อตกลงของความเข้าใจในเรื่องการจัดการระดับเพลิง และอุปกรณ์ บรรเทาสาธารณภัย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อตกลงของความเข้าใจในเรื่องการจัดการระดับเพลิง และ
อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย ระหว่างกรุงเทพมหานครในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร

ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐออสเตรเลีย ซึ่งได้ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2547

31. เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2548 โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยใช้งบกลาง

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2548 โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยใช้งบกลาง ตามที่สำนักงานกำกับและบริหารโครงการ GFMIS เสนอแล้วมีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย 1,400 ล้านบาท ปี 2548 สำหรับค่าใช้จ่ายลงทุนโครงการ GFMIS ในแผนงานงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไว้จำนวน 59,000 ล้านบาท และมอบหมายให้สำนักงานงบประมาณพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

32. เรื่อง คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอให้แต่งตั้ง คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ จำนวน 5 สาขา ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาแล้ว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาการแพทย์และ

สาธารณสุข จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณเวลา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วยศาสตราจารย์ บุญศรี มีวงศ์ อุโฆษ นายไพโรจน์ นิงสานนท์ รองศาสตราจารย์ แสง บุญเฉลิมวิภาส และศาสตราจารย์ อาวุธ ศรีศุกศรี

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างประเทศและความ

มั่นคงของประเทศ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ วิเชียร วัฒนคุณ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย พลตำรวจตรี เกษม แสงมิตร รองศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร ศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ เอกบุตร และพลเอก สนั่น ขจรกล้า

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร จำนวน 6 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ไพศิษฐ์ พิพัฒน์กุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ

ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ เกษม จันทรแก้ว นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศาสตราจารย์ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นายสันหัต โรจนสุนทร และ รองศาสตราจารย์ สุนทร มณีสวัสดิ์

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ไชววิไลกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นางชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิพนธ์ พัวพงศกร นางสาวภัทรา สกุลไทย นายวิระชัย เตชะวิจิตร และ รองศาสตราจารย์ สหชน รัตนไพจิตร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 19 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ วิเชียร วัฒนคุณ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นายขจิตภัย บุรุษพัฒน์ นายจ่านง เฉลิมฉัตร นายดำรง บุญยืน นายธรรมรักษ์ การพิศิษฐ์ นางธิดา ศรีไพพรรณ นางแนนน้อย วิศวโยธิน ศาสตราจารย์ ปรีดี เกษมทรัพย์ นายมงคล ณ สงขลา นางมัลลิกา คุณวัฒน์ นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ นายวัฒนา รัตนวิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา ต้นสุวรรณนนท์ ศาสตราจารย์ ศักดิ์ สนองชาติ นายสมชาย หอมลออ รองศาสตราจารย์ สมยศ เชื้อไทย พลเอก สุพิทย์ วรอุทัย และ นายฮึก หมาย โดมรงค์ศักดิ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป

33. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบวงเงินแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 ส่วนที่เหลืออีก 375 ล้านบาท ได้จัดสรรให้ทุกจังหวัดๆ ละ 5 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามกรอบและวัตถุประสงค์เดิม 3 ประการดังนี้ 1. เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด 2. เพื่อเสริมสร้างการดำเนินการที่สนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแบบบูรณาการภายในจังหวัด ทั้งนี้ ลักษณะของค่าใช้จ่ายจะต้องไม่เป็นการผูกพันงบประมาณปีต่อไป

โดยขั้นแรกจะจัดสรรให้ทุกจังหวัดเท่ากัน จังหวัดละ 5 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 375 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 375 ล้านบาท สำนักงานงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรให้จังหวัดเพิ่มเติมตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบกลางที่จัดสรรให้จังหวัดๆ ละ 10 ล้านบาทแรก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณจะได้เสนอการประมวลผลจากรายงานของจังหวัด และวงเงินที่จะจัดสรรให้แต่ละจังหวัดขอความ

เห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เป็นเงินสำรองจ่ายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเกิดประโยชน์สูงสุดเห็นสมควรให้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในลักษณะข้อควรปฏิบัติ และข้อควรหลีกเลี่ยง

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้ประมวลผลข้อมูลจากรายงานของจังหวัดในการใช้จ่ายงบกลาง 10 ล้านบาทแรก ที่ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 ปรากฏผลถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ดังนี้

จังหวัดได้ดำเนินการอนุมัติโครงการ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 726.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.8 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยจังหวัดที่อนุมัติโครงการเต็มวงเงิน 10 ล้านบาท มี 61 จังหวัด อีก 14 จังหวัด อนุมัติไม่เต็มกรอบวงเงิน และจังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่อนุมัติโครงการต่ำสุด เพียง 936,050 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.36

จำแนกวงเงินโครงการตามกรอบและวัตถุประสงค์ ดังนี้

- (1) เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด วงเงิน 176.385 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.5 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (2) เพื่อเสริมการดำเนินการที่สนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล วงเงิน 172.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.0 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ วงเงิน 377.208 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 503. ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ผลการใช้จ่ายเงินถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 รวม 75 จังหวัด เป็นเงิน 249.744 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ซึ่งต่ำกว่าผลการเบิกจ่ายงบกลางรายการค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนายั่งยืนของประเทศ)16,500 ล้านบาท รายงาน ณ วันที่ (8 กรกฎาคม 2547 คิดเป็นร้อยละ 35.97

จังหวัดที่สามารถเบิกจ่ายได้เกินกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ)33.3%) มีจำนวน 36 จังหวัด และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน 39 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดคือ จหนองบัวลำภู เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 91.44 และจังหวัดที่เบิกจ่ายต่ำสุดคือ จ เพชรบุรี ที่ผลการเบิกจ่ายเพียง.305,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.05

สาเหตุสำคัญที่ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดค่อนข้างต่ำเนื่องจากการอนุมัติงบกลางดังกล่าวกำหนดว่า เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปใช้จ่ายอย่างคล่องตัว ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยมีกรอบวัตถุประสงค์ ประการหนึ่ง คือ เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด ในทางปฏิบัติหลายจังหวัดสำรองเงิน

จำนวนนี้ไว้ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี เช่น การแก้ปัญหาหน้าท่วม ภัยแล้ง ราคาผลไม้ตกต่ำ นอกจากนี้ในการดำเนินงานตาม โครงการบางโครงการมีการออกแบบ ประมาณการราคา และดำเนินการจัดซื้อจัด/จ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ ซึ่งการเบิกจ่ายจะเป็นไปตามข้อผูกพันในสัญญา ผลการ เบิกจ่ายจึงค่อนข้างต่ำ

อย่างไรก็ตามขณะนี้กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการให้จังหวัดเร่งดำเนินการ ใช้จ่ายซึ่งทุกจังหวัดได้อนุมัติแผนโครงการครบถ้วนแล้ว ยกเว้นจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากอยู่ในระหว่างการจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

34. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาฝุนละอองบริเวณตำบลหน้าพระลาน

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงาน ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาฝุนละอองบริเวณตำบลหน้าพระลานอำเภอเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2547) ดังนี้

1. การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่ ทำการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุนละอองจากกระบวนการ ผลิตในโรงโม่บดและย่อยหิน ในพื้นที่ตำบลหน้าพระลานและพื้นที่ข้างเคียง จำนวน 32 แห่ง พบว่ามีค่าเกินมาตรฐานจำนวน 3 แห่ง ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้แจ้งให้กรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง

2. การฟื้นฟูเหมืองหินร้างและการตรวจสอบการบกรุกพื้นที่ป่าไม้

2.1 กรมป่าไม้ได้ติดตามเร่งรัดการดำเนินคดีกรณีการทำเหมืองผิดกฎหมายและบกรุก พื้นที่ป่าไม้ตาม พ.ศ.ป่าไม้ พ.บ.ร.2484 โดยมีหนังสือถึงผู้บังคับการกองปราบปราม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และผู้ว่าราชการ จังหวัดสระบุรี เพื่อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินคดี

2.2 กรมป่าไม้ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่ถูกบกรุกและศึกษาวิธีการคืนพื้นที่ป่าไม้และการออกข้อกฎหมายเพื่อกำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติต่อไป

3. การติดตามตรวจสอบสถานการณ์ฝุนละออง ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน

3.1 การติดตามตรวจสอบฝุนละอองในบรรยากาศ

1. กรมควบคุมมลพิษได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในบรรยากาศบริเวณโรงเรียนหน้าพระลานโดยสถานีตรวจวัดแบบอัตโนมัติพบว่า แนวโน้มค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นขนาดเล็กในบรรยากาศในพื้นที่หน้าพระลานมีค่าลดลงแต่ยังคงมีค่าเกินมาตรฐานเดือนมิถุนายนมีค่าเกินมาตรฐาน)16 วัน และเดือนกรกฎาคมมีค่าเกินมาตรฐาน 11 วัน โดยค่าเฉลี่ย (24 ชั่วโมงสูงสุดเท่ากับ 201.9 ไมโครกรัมค่ามาตรฐานฝุ่นขนาดเล็ก) (.ม.ลบ/.มคก) ลูกบาศก์เมตร/เท่ากับ120 มคก(.ม.ลบ/.
2. กรมควบคุมมลพิษและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 จังหวัดสระบุรี ดำเนินการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศในพื้นที่หน้าพระลานพื้นที่ข้างเคียงเพิ่มเติมอีก 6 จุด บริเวณโรงเรียนเขารวก วัดถ้าศรีวิไล วัดซำ) ชะอม โรงเรียนบ้านคังเขาเขียว วัดหน้าพระลาน และบ้านราษฎรในหมู่ที่ 5) พบว่ามีระดับฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน 2 จุด คือบริเวณวัดหน้าพระลานและบริเวณราษฎรในหมู่ที่ 5 โดยค่าฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุดเท่ากับ 336 และ 448 มคกส่วนระดับของฝุ่นขนาดเล็กมีค่า .ม.ลบ/. สูงเกินมาตรฐาน1 จุด คือ บริเวณบ้านราษฎร ในหมู่ที่ 5 โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุดเท่ากับ 124 มคก) .ม.ลบ/.มาตรฐานฝุ่นละอองรวมเท่ากับ 330 และมาตรฐานฝุ่นขนาดเล็กเท่ากับ 120 มคก(.ม.ลบ/.

3.2 การติดตามตรวจสอบระดับเสียงและความสั่นสะเทือน

1. กรมควบคุมมลพิษได้ติดตามตรวจสอบระดับเสียงและความสั่นสะเทือนของโรงโม่บดและย่อยหิน 3 แห่ง และเหมืองแร่หิน 5 แห่ง พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 และ 24 ชั่วโมง และค่าความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการระเบิดหินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2. กรมควบคุมมลพิษได้ติดตามตรวจสอบปัญหาเสียงรบกวนในพื้นที่ตำบลหน้าพระลานในช่วงเดือนมิถุนายน 2547 ตามที่มีประชาชนร้องเรียนมาที่ Government Contact Center กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 กรณีโรงโม่ ฯ ดำเนินกิจกรรมกลางคืนและส่งเสียงรบกวนในยามวิกาล ผลการตรวจสอบปัญหาดังกล่าวไม่พบผู้ร้องเรียนและโรงโม่ฯ ที่ถูกร้องเรียนตามข้อมูลที่แจ้ง แต่จะดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่หน้าพระลานในเวลากลางคืนต่อไป

4. การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี

- 4.1 หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานมีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด

ได้แก่ 1) ดำเนินการล้างและกวาดถนนอย่างต่อเนื่องทุกวัน 2) กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีดำเนินการเข้มงวดตรวจจับยานพาหนะที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองตาม พชนส่งทางบก โดยกรมควบคุม.บ.ร.จราจรทางบก และ พ .บ.ร.มลพิษให้การสนับสนุนแก่ตำรวจจราจรตำบลหน้าพระลานในการยึดเครื่องมือตรวจวัดควันดำและเครื่องวัดระดับเสียงจำนวนอย่างละ 1 ชุด พร้อมทั้งอบรมวิธีการตรวจวัดเพื่อให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

4.2 จังหวัดสระบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดทำแผนรองรับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง จัดทำแผนควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และส่งตรวจสอบการใช้วัตถุระเบิดของผู้รับอนุญาตให้ใช้วัตถุระเบิด รวมทั้งได้รายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยเหนือทราบทุกเดือน

4.3 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน ซึ่งจัดทำโดยกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสระบุรี โดยแผนปฏิบัติการเพื่อขจัดมลพิษฯ (ศ.พ)2548-2552) ประกอบด้วย 6 แผนงาน แผนงานฟื้นฟูและบำบัด แผนการด้านกฎหมาย) แผนงานป้องกันและเฝ้าระวัง แผนงานสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม แผนงานส่วนมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (ศึกษาวิจัย และแผนงานตรวจและประเมินผลในเขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน ประกอบด้วย 2 มาตรการ มาตรการ) ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะ (ฟื้นฟู และมาตรการป้องกันเสนอรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการฯ พร้อมวงเงินงบประมาณให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานและแผนการดำเนินการในระยะต่อไป

จากการประเมินสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลานหลังจากที่หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการควบคุมและแก้ไขปัญหาอย่างเคร่งครัดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ การตรวจสอบฝุ่นละอองจากโรงโม่บดและย่อยหิน การตรวจสอบแปลงประทานบัตรเหมืองหินทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย การตรวจสอบตรวจจับรถบรรทุกปิดคลุมผ้าใบ และการทำความสะอาดถนนสาธารณะอย่างต่อเนื่อง พบว่าค่าฝุ่นละอองในบรรยากาศบริเวณโรงเรียนหน้าพระลานยังสูงเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมมีจำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐานเกือบร้อยละ 50 ของจำนวนวันที่ทำการตรวจวัด ทั้งนี้ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลานอาจจะมีสาเหตุจากแหล่งกำเนิดอื่นในพื้นที่หน้าพระลานหรือกิจกรรมการทำเหมืองหินหรือโรงงานอุตสาหกรรมอื่นที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงร่วมด้วย จึงได้กำหนดแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระยะต่อไปดังนี้

- 5.1 กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 จังหวัดสระบุรี ดำเนินการตรวจสอบการระบายฝุ่นละอองจากโรงโม่บดและย่อยหินในพื้นที่หน้าพระลานและพื้นที่ข้างเคียง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ธันวาคม -2547
- 5.2 กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะดำเนินการตรวจสอบการระบายฝุ่นละอองจากปล่องระบายอากาศเสียของโรงงานอื่นๆ ในพื้นที่หน้าพระลาน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2547
- 5.3 ตำรวจจราจรตำบลหน้าพระลาน และสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าพระลาน จะดำเนินการเข้มงวดตรวจสอบจับยานพาหนะที่ไม่ปิดคลุมวัสดุ และไม่ล้างล้อรถบรรทุกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการล้างและทำความสะอาดถนนเพิ่มมากขึ้น
- 5.4 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสระบุรี ได้แก่ สำนักงานจังหวัดสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าพระลาน และองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ออกตรวจเยี่ยมโรงโม่บดและย่อยหินในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอพระพุทธบาทในเวลากลางคืน พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ควบคุมฝุ่นละอองตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และหากมีกรณีร้องเรียนจากประชาชนหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายจะดำเนินการสั่งระงับประกอบกิจการตาม พริษาความสะดวกและความจำเป็นระเบียบเรียบร้อยของ.บ.ร. .ศ.บ้านเมือง พ2535 ต่อไป

35. เรื่อง ผลการเดินทางตรวจราชการต่างจังหวัดของนายกรัฐมนตรื

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการเดินทางตรวจราชการต่างจังหวัดของนายกรัฐมนตรื เพื่อติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาลด้านต่าง ๆ รวมทั้งยุทธศาสตร์ในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2547 ณ จังหวัดสมุทรปราการ ระยอง และสระแก้ว ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอสรุปได้ดังนี้

จังหวัดสมุทรปราการ (วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2547)

สภาพทั่วไปของจังหวัด การพัฒนาเมืองที่ติดกับเมืองหลวงจะต้องมีระบบผังเมืองที่เชื่อมโยงกัน ทั้งระบบสาธารณูปโภค ระบบโครงสร้างพื้นฐานปากน้ำเป็นเมืองทางเศรษฐกิจ และที่อยู่อาศัยจะต้องแก่ เพื่อไม่ให้จังหวัดเหล่านี้เป็นคอขวดของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี หรือเป็นปัญหาของสังคมรวมทั้งเรื่องการจราจร ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีความเชื่อมโยงกันกับระบบชานเมืองกับกรุงเทพฯ ทำให้ต้องมองภาพรวมทั้งหมด

โครงสร้างถนนตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโดยมอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพรชัย นุษสวรรณ) เป็นประธานจัดประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน สำนักนโยบายขนส่ง เพื่อศึกษาว่าเรื่องใดควรใช้งบประมาณของท้องถิ่น เรื่องใดใช้งบประมาณส่วนกลาง จะขยายทางทั้งระบบ ปรับเส้นทางจราจรใหม่ระบบขนส่งมวลชนมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะระบบหมุนเวียนของการขนส่งจราจร

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอพระประแดง มอบให้อธิบดีกรมชลประทานไปดูเรื่องน้ำท่วมทั้งระบบของจังหวัดสมุทรปราการ

การปลูกป่าชายเลนของจังหวัด ได้รับการชื่นชมแนวทางการรักษาป่าชายเลนของจังหวัดที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

บ่อบำบัดน้ำเสีย มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งพิจารณาหาข้อยุติ ตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร

ปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยจะจัดระบบเรื่องแรงงานต่างด้าวให้เรียบร้อย

ปัญหาที่อยู่อาศัย มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดระยอง (วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2547)

ภาพรวมของจังหวัดระยอง มีปัญหาที่ดินทำกินอันดับ 1 ที่อยู่อาศัย อันดับ 2 และหนี้สินนอกระบบ อันดับ 3

โครงการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางเป็น 4 ช่องจราจร เพื่อรองรับด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว จำนวน 3 สายหลัก มอบหมายให้กรมทางหลวงไปพิจารณาความเชื่อมโยงในภาพรวมทั้งระบบ

โครงการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตระยอง เห็นชอบในหลักการ ให้ใช้งบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบของที่ตั้ง และวางแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อการลงทุนก่อสร้างศูนย์กลางโลจิสติกส์ อนุมัติในหลักการ โดยให้ใช้งบประมาณของรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก

โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มอบให้กรมชลประทานดูภาพรวมเรื่องน้ำทั่วประเทศ แต่ให้ดูความเร่งด่วนของจังหวัดระยอง เพราะมีปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค

โครงการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ให้ย้ายมาที่วังจันทร์ ส่วนงบประมาณที่ขาด 9 ล้านบาท รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณให้

โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณชายหาดแม่รำพึง เห็นชอบหลักการ ให้ใช้งบประมาณจากงบกลางฯ

โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทและการศึกษาความเหมาะสมโครงข่ายถนนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด จังหวัด รวม/10 สาย มอบให้กรมทางหลวงชนบทไปพิจารณาความเชื่อมโยงในภาพรวมทั้งระบบ หากโครงการไหนมีความจำเป็นเร่งด่วน ประชาชนเดือดร้อน ให้พิจารณาดำเนินการก่อน

ถนนเชื่อมอำเภอวังจันทร์ กับอำเภอเขาชะเมา มอบให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มาสร้างให้

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อประปาในเขตอำเภอเมืองระยอง มอบให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสานกับการประปาส่วนภูมิภาคไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน โดยดูผลตอบแทนทางธุรกิจก่อน ส่วนที่ขาดให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางฯ

โครงการก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทน เห็นชอบให้สร้างได้ โดยให้ (บ้านหนองม่วง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ประสานไปยังผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล(

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา เห็นชอบในหลักการ โดยให้เสนอผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

จังหวัดสระแก้ว (วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2547)

การขุดลอกคลองธรรมชาติและสระเก็บน้ำ จำนวน 81 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัย ให้กรมชลประทาน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกองพันทหารช่าง กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกันดำเนินงาน โดยให้ พลเอก ชัยนันทน์ เจริญศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด จัดประชุมหารือเพื่อแบ่งความรับผิดชอบให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีหกเดือน

การพัฒนาตลาดชายแดนบ้านคลองลึก มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตลาดโรงเกลือ) ปรับปรุงตลาดชายแดนบ้านคลองลึก ในเรื่องการสัญจร การลำเลียงสินค้าให้สะดวก โดยขอความร่วมมือจาก 4 หน่วยงานดังกล่าว

ศึกษาการก่อสร้างถนน Logistics ให้กรมทางหลวงศึกษาถนนทั้ง 2 เส้น เพื่อจะได้ใช้งบประมาณได้ถูกต้อง

การก่อสร้างและขยายเส้นทางกบินทร์บุรี สระแก้ว มอบหมายให้กรมทางหลวง - จัดสรรงบประมาณให้ เพราะการสร้างถนนช้าหรือเร็วก็ต้องสร้าง ขึ้นอยู่กับงบประมาณ

การผลิตลูกวัวเพื่อการส่งออก ให้จัดทำโครงการเสนอขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในวงเงิน 200 ล้านบาท เพื่อผลิตลูกวัวส่งออก

36. เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ

1.1 ปัจจุบันตามข้อกำหนดภายใต้มีการให้สิทธิประโยชน์ภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุน ในต่างประเทศไปแล้วในหลายประการ ดังนี้

- (1) ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ ได้รับเครดิตภาษีในประเทศไทย เป็นจำนวนเท่ากับ ภาษีเงินได้ที่ได้เสียไว้ในต่างประเทศ)Foreign Tax Credit) เพื่อไม่ให้เกิดภาระภาษีซ้ำซ้อน
- (2) ให้บริษัทฯ ที่เข้าไปลงทุนในประเทศซึ่งมีอนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บ ภาษีซ้อนกับประเทศไทย ได้รับสิทธิลด ยกเว้น หรือเครดิตภาษี ตามที่ กำหนดไว้ในอนุสัญญาฯ โดยขณะนี้ ประเทศไทยได้มีการจัดทำอนุสัญญาฯ กับประเทศต่าง ๆ ไปแล้วจำนวน 45 ประเทศ

1.2 กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายขีด ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยในการไปลงทุนประกอบการใน ต่างประเทศ โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีใกล้เคียงหรือเท่ากับการลงทุนใน ประเทศ จึงเห็นควรกำหนดมาตรการภาษีโดยให้บริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทยซึ่งเข้าไปลงทุนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม กฎหมายของต่างประเทศ ได้รับยกเว้นภาษีจากเงินปันผลที่ได้รับ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- (1) บริษัทฯ ผู้รับเงินปันผลต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของ บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินปันผลโดยต้องมีการถือหุ้นไว้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่ วันที่ได้หุ้นนั้นมาถึงวันที่ได้รับเงินปันผล

(2) เงินปันผลดังกล่าวต้องมาจากกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีในต่างประเทศในอัตราปกติไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของกำไรสุทธิ

(3) ในกรณีมีกฎหมายพิเศษของต่างประเทศ ลดหรือยกเว้นการเสียภาษีสำหรับกำไรสุทธิตาม)2) ก็ยังคงให้บริษัทจำกัดที่ได้รับเงินปันผล ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามมาตรการนี้ด้วย

2. การส่งเสริมการโยกย้ายโรงงาน

2.1 ปัจจุบันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีการขายโรงงานพร้อมที่ดิน จะต้องมีการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายที่ดินหรือโรงงานพร้อมที่ดินดังกล่าวในอัตราร้อยละ 3.3 ของยอดรายรับ (รวมภาษีท้องถิ่น)

2.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการย้ายโรงงานเข้าไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาภาวะมลพิษ และส่งเสริมให้โรงงานอยู่รวมกันเป็น Cluster ตามนิคมอุตสาหกรรม กระทรวงการคลังจึงพิจารณาเห็นควรยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ จากการขายโรงงานพร้อมที่ดิน เพื่อนำรายได้ไปซื้อโรงงานพร้อมที่ดินแห่งใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำคัญ ดังนี้

(1) บริษัทฯ จะต้องย้ายโรงงานเข้าไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมให้แล้วเสร็จก่อนหรือหลังการขายโรงงานพร้อมที่ดินภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

(2) การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายโรงงานพร้อมที่ดินดังกล่าว จะต้องไม่เกินมูลค่าโรงงานพร้อมที่ดินแห่งใหม่

การยกเว้นภาษีในกรณีนี้ ให้ผู้ขายเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไว้ก่อนตามปกติ และเมื่อมีองค์ประกอบที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ยื่นขอคืนกับกรมสรรพากรได้ทันที ซึ่งกรมสรรพากรจะคืนภาษีดังกล่าวให้โดยเร็ว

3. การปรับปรุงหลักเกณฑ์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)

3.1 ปัจจุบันธุรกิจเงินร่วมลงทุน ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยเป็นนิติบุคคลตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยกำหนดกิจการจัดการเงินร่วมลงทุนให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการธุรกิจเงินร่วมลงทุน หากมีการนำเงินทุนไปลงทุนในกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่าง ๆ จะได้รับสิทธิประโยชน์ภาษี ดังนี้

(1) VC ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับรายได้ที่เป็นเงินปันผล หรือ ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นใน SMEs ที่เข้าไปลงทุน

(2) ผู้ลงทุนในธุรกิจ VC ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับรายได้ที่เป็นเงินปันผลหรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นใน VC ที่เข้าไปลงทุน

การได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีข้างต้น ต้องมีการลงทุนถือหุ้นใน SMEs ตามเงื่อนไขระยะเวลาและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดด้วย

3.2 กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจเงินร่วมลงทุนสามารถลงทุนในกิจการ SMEs มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การช่วยพัฒนาธุรกิจ ให้คำปรึกษาแนะนำต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่ SMEs ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจ จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ดังนี้

(1) ปรับลดระยะเวลาการถือหุ้นของ VC ใน SMEs ต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการลงทุน ดังนี้

กรณีทั่วไป จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปี ในรอบปีบัญชี ต่อเนื่องกัน เหลือไม่น้อยกว่า 5 ปี ในรอบปีบัญชีต่อเนื่องกัน

กรณี SMEs เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีในรอบปีบัญชีต่อเนื่องกัน เหลือไม่น้อยกว่า 3 ปี ในรอบปีบัญชีต่อเนื่องกัน

(2) แก้ไขหลักเกณฑ์สำหรับกรณีที่ภายหลังการลงทุนในกิจการ SMEs แล้ว กิจการดังกล่าวขยายตัวจนเกินกรอบการเป็น SMEs ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งจะทำให้ VC ไม่ได้ได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีทั้งหมด มาเป็นให้ได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีเฉพาะในช่วงเวลาที่เข้าไปลงทุนใน SMEs ดังกล่าว จนถึงบัญชีสุดท้ายที่ SMEs มีสถานะเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด

4. แนวทางการปรับปรุงกฎหมาย

การให้สิทธิประโยชน์ภาษีข้างต้นสามารถดำเนินการได้โดยการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร จำนวน 1 ฉบับ และภายหลังจากที่พระราชกฤษฎีกาฯ ที่นำเสนอมีผลบังคับใช้แล้ว จะมีการออกประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

5. การวิเคราะห์ผลกระทบ

5.1 มาตรการสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ โดยการยกเว้นภาษีเงินปันผลให้กับบริษัทจำกัดที่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศ จะเป็นการขยายศักยภาพของธุรกิจไทย ในการไปลงทุนแข่งขันในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้นำผลตอบแทนที่เป็นเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วย

5.2 มาตรการส่งเสริมการโยกย้ายโรงงานเข้าไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม จะช่วยสนับสนุนทำให้มีการจัดระเบียบโรงงานอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลความปลอดภัยของโรงงานได้สะดวกยิ่งขึ้น และกรณีมีการจัดกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามกลุ่มอุตสาหกรรมก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนให้โรงงานต่าง ๆ เข้าไปอยู่รวมกันเป็น Cluster มากยิ่งขึ้นด้วย

5.3 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนธุรกิจเงินร่วมลงทุน จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนากิจการ SMEs ได้มากขึ้น ทั้งในด้านเงินทุน การให้คำปรึกษา และเทคนิคเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ

5.4 มาตรการที่นำเสนอจะมีผลกระทบต่อรายได้ภาษีอากรเพียงเล็กน้อย แต่จะมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ทางหนึ่ง

37. เรื่อง แต่งตั้ง

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จำนวน 11 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดวาระสี่ปีในวันที่ 24 กรกฎาคม 2547 ดังนี้ 1. นายมานิต รัตนสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน 2. นายสมยศ เชื้อไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ 3. พลตำรวจตรี รัฐวิทย์ แสนทวีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ 4. นายสงวน ลีวมโนมนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน 5. นายชาญวิทย์ สุวรรณะบุญย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน 6. นายสุวรรณ สุขประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน 7. นายปอ อนาวิล ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน 8. นายจ๊กกพงศ์ ณ บางช้าง ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน 9. นายบุญมา เดชะวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน 10. นายชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน 11. นายรุจิระ บุนนาค ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป

2. ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 10 กระทรวงการคลัง

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้แต่งตั้ง นายศุภชัย จงศิริ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 วช.) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2547 ซึ่งเป็นวันที่ ก.พ. ได้รับคำขอประเมินพร้อมด้วยเอกสารประกอบการขอประเมินครบถ้วนสมบูรณ์

3. ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 10 กระทรวงสาธารณสุข

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้แต่งตั้ง นางเครือวัลย์ พลจันทร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 ชช. ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) ตำแหน่งเลขที่ 7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 ชช. ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) ตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2547

สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

4. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 351/2547 เรื่องแต่งตั้ง นายมณฑิธร สงฆ์ประชา เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป

5. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอให้แต่งตั้ง พลตำรวจโท กฤษณะ ผลอนันต์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นักบริหาร 10) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป

6. ข้าราชการพลเรือน ระดับ 10 กระทรวงพลังงาน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 จำนวน 3 ราย คือ

นายสวัสดิ์ เหมกมล รองอธิบดี (นักบริหาร)9) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการ)10) สำนักงานปลัดกระทรวง

นายสุชาติ จันลาวงศ์ รองอธิบดี (นักบริหาร)9) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการ)10) สำนักงานปลัดกระทรวง

นายสง่า สุนทรารักษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการ)10) สำนักงานปลัดกระทรวง

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป ทั้ง 3 ราย เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดตำแหน่งผู้ตรวจราชการ (ผู้ตรวจราชการ 10) ให้กับสำนักงาน

ปลดกระทรวงพลังงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2547 และกระทรวงพลังงานได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว และได้มีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547

สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

7. ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ แต่งตั้งนายสกุล สุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) แทนนายพิเชฐ ศักดิ์พิทักษ์สกุล ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ฯ เป็นต้นไป

ที่มา : [สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี](#)